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นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทีท่รงมีความห่วงใยต่อพสก
นิกร ในการเตรียมพร้อมรบัมือกบัปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยในช่วง 2 
สัปดาหท์ี่ผ่านมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่ม ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ลงพืน้ที่
ร่วมกับหน่วยงานราชการ ประชาชน และจิตอาสาต่างๆในการเข้าส้ารวจขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้้าที่อุดตัน รวมถึง
การก้าจัดขยะ ผักตบชวา และวัชพืชที่มีอยู่ตามบรเิวณคูคลองดังกล่าว ในหลายเขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คลองเสือ
น้อย คลองบางซื่อ คลองทุง่ คลองกระเฉด คลองลานโตนด คลองนาวงประชาพฒันา คลองหมอนทอง และคลองตา
สุ่ม  เพื่อใหส้ามารถเรง่ระบายน้้าออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีฝนตกหนัก และป้องกันปญัหาน้้าท่วมขัง  อีกทั้งยัง
ส่งผลให้สภาพแวดล้อมสะอาดข้ึน ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยงุ หรือปญัหาสุขภาพอื่นๆ ของประชาชนในชุมชนใกล้เคียงอีก
ด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น 
 
ในการนี้ รัฐบาลและ คสช. ขอรับใส่เกล้าใสก่ระหมอ่ม ในการสบืสานพระราชด้าริ โดยได้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่าง
เต็มที่ ในการขยายผล ตามแผนเตรียมการรับมอืและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขงั ออกไปยังพื้นที่ปริมณฑล และจงัหวัด
ต่างๆ  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน และชุมชน ให้ดูแลคูคลองสาขา และทางระบายน้้าย่อยๆ ในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบด้วย เพื่อควบคู่ไปกบัการปฏิบัติของหน่วยงานราชการ ในการเร่งระบายน้้า และหาวิธีการอื่นๆ ทีจ่ะเข้ามาช่วย
แก้ปัญหาอุทกภัยให้ได้ครอบคลมุมากยิง่ข้ึนด้วย   
 
พ่ีน้องประชาชนท่ีเคารพครับ 
 
ประเทศชาติของเราจ้าเป็นต้องปฏิรปูในหลายมิตเิพื่อขับเคลือ่นประเทศ 
1. ประเด็นความมั่นคง เราต้องเพิ่มการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ช่วยสังเกตสิ่งผิดปกต ิช่วยเจ้าหน้าที่
ในการป้องกันเหตุร้ายในทุกกรณี ในพื้นที่ของตน  เป็นเรื่องของการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน ให้เป็นสังคมแห่งความสงบสันติ ขณะเดียวกัน เราต้องมีศักยภาพในเรือ่งของการป้องกันประเทศ 
อธิปไตยตามแนวชายแดน ตลอดจนการรกัษาผลประโยชน์และทรัพยากรของประเทศ ทั้งทางบก  น้้า  อากาศ ในดินแดน



ที่เป็นอธิปไตยของเรา ไปพร้อมๆ กันด้วย  ทั้งนี้ หากประเทศชาติมั่นคง มีเสถียรภาพ เศรษฐกจิกจ็ะดีข้ึน โดยปรยิาย 
2. ประเด็นเศรษฐกิจ ต้องกลับไปดกูารพฒันาด้านเศรษฐกจิของประเทศไทย และต่างประเทศ ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมาว่า
เราและเขามีการพฒันาด้านเศรษฐกิจทีม่ีความเหมือน ความแตกต่างกัน หรือไม่ อย่างไร  มีการกระจายรายได้ จาก
บน  กลาง ลงสู่ฐานราก เพียงพอหรือยัง มีกลไกเช่ือมโยงถึงกันหรือไม่เราจะพึ่งพาเพียงระบบราชการอย่างเดียว คงไม่
เพียงพอ สิง่เหล่าน้ี ต้องน้ามาพิจารณา จากปัญหาพื้นฐานของคนไทยเราก่อนด้วย แล้วจึงจะมาดูว่า เราจะแก้ไขทุกระดบัให้
เข้มแข็งได้อย่างไร โดยการเพิ่มพูนความรู้ เทคโนโลย ีเสรมิสร้างขีดความสามารถให้เขาได้อย่างไร ซึ่งจะเกี่ยวพันไปถึงการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งในงบประมาณงานฟังก์ช่ัน เพื่อที่จะลดความเหลือ่มล้้า และงบบรูณาการ เพื่อสร้างความ
เช่ือมโยง ความเข้มแข็งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นพื้นที่ เป็นกลุ่มรายได้นะครับ บางกลุม่ มีรายได้ต้่าเกินไป ไม่ถึง 100 บาทต่อ
วัน 
จากการลงทะเบียนของผู้มรีายได้น้อยทีผ่่านมา ส่วนใหญจ่ะมีอาชีพรับจ้าง เกษตรกร อาชีพอิสระ และยงัมีหนี้ติดตัวอีกด้วย 
บางอย่างเราต้องแก้ด้วยกฎหมาย ด้วยความร่วมมือประชารฐั ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน ที่เราอยากจะมี อยากจะดีข้ึน 
เราจะต้องเผือ่แผ่แบง่ปันกันได้อย่างไร ท้าอย่างไร เราจะแก้ปญัหา “วาทะกรรม” ที่พูดกันมาเสมอเรื่องของการเอื้อ
ประโยชน์นายทุน และการปล่อยให้มีการผกูขาด ให้หมดไปได้บ้าง  เรือ่งนี้ คงไม่น่าจะใช่ เรื่อง“การแบ่งชนช้ัน” ก็ขออย่า
สร้างความเข้าใจผิดๆ ให้กับสังคม  เราต้องให้เห็นความจริงที่ว่า เป็นเพียงการลงทุน การประกอบ การที่ยอ่มมีความ
แตกต่างกัน ได้รับผลประโยชน์ไมเ่ท่าเทียมกัน ทุนมาก ท้ามาก เสี่ยงมาก ก็อาจจะได้มาก สัดส่วนแบง่ก็ต้องพอเพียงในการ
ที่จะดูแลผู้ใช้แรงงานต่างๆ ผูท้ี่มสี่วนได้ส่วนเสียในการประกอบกจิการของท่าน ขอฝากภาคธุรกจิดูแลด้วย อันน้ีเป็นเรื่อง
ธรรมดาของการค้าการลงทุนในโลกเสร ี “สัดส่วน” ของผลประโยชน์ ที่นักลงทุนได้รับ ก็ต้องกระจายไปสู่ “ผู้มีส่วนร่วม
อื่นๆ”ให้ได้มากทีสุ่ด ให้เขาพอเพียง เช่น แรงงานไดร้ับความเป็นธรรมหรอืไม่ ดูแลสวัสดิการต่างๆเพียงพอหรือไม่ สทิธิ
มนุษยชนต่างๆ เป็นอย่างไรจะเกิดประโยชน์และเกิดการสร้างสรรค์สงัคมที่ดีข้ึนกว่าในอนาคต 
 
3. ประเด็นด้านสังคม เรามีความจ้าเป็นหรือไม่ทีจ่ะต้องท้าให้สังคมเราน้ัน เป็น “สังคมที่มีคุณภาพ”  มีคนที่มีคุณภาพ มี
การศึกษาที่เพียงพอตอ่การด้ารงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน ตลอดจนถึงการประกอบอาชีพ ที่ต้องมีการเรียนรู้ การคิด
วิเคราะหท์ี่เป็นเหตเุป็นผล มีหลักคิดที่ถูกต้อง เหมาะสมกบัความมีอัตลักษณ์ มีวัฒธรรมอันดีงามของไทย การพฒันาแบบ
ตะวันตก ตะวันออกต้องผสมกันไปด้วย เมื่อจบการศึกษามาแล้วก็ต้องมงีานท้า ท้างานเป็น และตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการรบัราชการ หรอืเป็นแรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ ทั้งเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม หรอืภาคท่องเที่ยวและบริการ  เราจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ เช่น สาขาอาชีพที่ขาดแคลนด้าน STEM นักวิจัยและพฒันาและอื่นๆอกีเป็นจ้านวนมาก เพือ่จะ
รองรับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม และการให้ความส้าคัญกบั “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย” ที่
ส้าคัญ เราต้องผลิตคนให้เป็นคนดี มีศลีธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ เมือ่คนในสังคมมี “จิตส้านึกที่ด”ี องค์กรก็จะม ี“ธรรมาภิ
บาล” แล้วประเทศชาติก็จะแข็งแรงได้ในแบบไทยๆ ในทีสุ่ด เราต้องฝึก “คนไทยยุคใหม่” ให้มีวิสัยทัศน์ คิดล่วงหน้า คิดมี
แบบแผน และปฏิบัติงานได้อย่างเป็นข้ันเป็นตอน โดยไม่นิยมความขัดแย้ง ความรุนแรงแต่ยอมรบัความเห็นต่าง เพื่อจะ
แสวงหา “จุดร่วมทีล่งตัว” ร่วมกัน การแก้ไข หรือการด้าเนินการใด ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นปญัหา
เด็กแว้น ยกพวกตีกัน โสเภณี ค้ามนุษย์ ผิดกฎหมายอาชญากรรม ต่างๆ เราจะต้องช่วยแก้ไขกันท้าให้ได้ เพื่อท้าใหส้ังคม
เป็นสังคมทีส่ันติสุข 
 
 ปัญหาสังคมทีส่้าคัญที่ทุกคนคงมองเห็น ส่วนหนึ่งคือ ความขัดแย้งจากตัวบทกฎหมาย ความไม่เช่ือมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม การปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่อาจจะไมม่ีประสทิธิภาพบ้าง ปัญหาการเมอืง



ระดับชาติ ระดับท้องถ่ินที่ไม่ดี แต่ที่ดีๆกม็ีมาก ทุกอย่างตอ้งมีทั้งดีและไม่ดี เราคงจะต้องเลือกท้าในสิ่งที่ดี และท้าให้ดมีาก
ข้ึน   สิ่งที่ไม่ดีก็ต้องพยายามแก้ไขใหห้มดไป หรอืท้าให้ถูกต้อง บางอย่างท้าได้เร็ว ท้าได้ช้า ค่อยเป็นค่อยไป ก็ต้องไป
แยกแยะให้ชัดเจนว่าจะช่วยคิดช่วยกันท้าได้อย่างไร ถ้าจะให้รัฐบาลท้าเองทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เลย เราแก้ไขไม่ได้อย่าง
สมบรูณ์ ความขัดแย้งก็จะเกิดข้ึนมาใหมอ่ีกทกุครั้งทั้งปญัหาเดิมและปัญหาใหม่ เราจ้าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่าย 
 
ทั้งนี้ ปัญหาสงัคมนับเป็นปัญหาส้าคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มสี่วนทีท่้า
ให้เป็นสาเหตุให้คนในสังคม “คิดน้อย และก็ท้าเร็ว” บางอย่างอาจจะไมร่อบคอบ ซึง่มีทัง้คุณและโทษ ผิดพลาดได้
ง่าย  บางครัง้การน้าเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องในทางทุจริต ท้าผิดกฎหมาย  ซึ่งเราจ้าเป็นต้อง
สร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้กับประชาชน  ประเทศชาติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง โดยส่งเสริมการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทัง้สร้างการรบัรูเ้พื่อความเข้าใจและรว่มมือ เมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ก็จะไมเ่กิด
การละเมิดสิทธิผู้อื่นและกฎหมาย สงัคมกจ็ะดีข้ึนเองในเรื่องของการทีเ่ราจะท้าให้สงัคมสงบสุขนั้นทีส่้าคัญทีสุ่ดคือเรื่องของ
การปฏิรปูตนเองทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะเปน็คนรุ่นเก่า ไม่ว่าจะอยู่ใน 1.0  2.0  3.0 หรอื 4.0 คนของ
อนาคตก็ต้องท้าไปด้วยกันแต่เวลาน้ีอย่าไปรอผลิตคนใหม่  และคนเก่าไมเ่ปลี่ยนแปลงไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงพร้อมกันใน
เวลาน้ี พร้อมกับสร้างคนรุ่นใหม่ไปด้วย 
 
4. ประเด็นด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ไม่ยากเกินความพยายาม ถ้าท้าให้คนมีความสนใจ ใส่ใจ ศึกษา 
เรียนรู้ ท้าความเข้าใจ ติดตามกฎหมายที่ปรับปรงุใหม่ให้ทันสมัย ดูว่าของเดิมมีปัญหาอะไรอยู่บ้าง กับกฎหมายเดิม 
บางครัง้ก็อาจเป็นการรักษาสทิธิส่วนบุคคลของพวกเรากันเองด้วยถ้าไม่รู้กฎหมายก็จะไมรู่้ว่าตัวเองได้รบัการคุ้มครอง
อย่างไร ซึ่งโดยหลักการแล้ว กฎหมายทุกกฎหมายย่อมรักษาสิทธิของคนส่วนใหญ่ และต้องไม่ลมืที่จะดูแลคนส่วนน้อยอีก
ด้วย ในเวลาเดียวกันหากทกุคนปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะกฎหมายใหญ่ กฎหมายเล็กนอ้ยอะไรก็
แล้วแต ่การบังคับใช้กฎหมายมปีระสิทธิภาพมากข้ึน กระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นที่เช่ือมั่น ไว้วางใจของประชาชน สงัคม
ก็จะสงบสุข ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีมาเรียกรบัผลประโยชน์ หากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ หรือตกเป็นส่วนหนึง่ใน
ขบวนการทจุริตเสียเอง อาทิเช่น การเสนอผลตอบแทน ทุกฝ่ายก็ต้องเป็นหู เป็นตา แจง้ความด้าเนินคดี หรือช้ีเบาะแสการ
กระท้าผิดกฎหมายที่เราจะต้องคุ้มครองปกปอ้งให้ด้วย คนทุกระดับเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างเท่าเทียม ไม่มีการ
กล่าวหาว่าเอาแพะเข้ามา ไม่มีการตัดสินคดี โดยปราศจากหลักฐานที่รัดกุม และครบถ้วน ไม่มีวาทะกรรม “คนจนถูกรงัแก 
คนรวยไม่เคยรับโทษ” หรือ “คุกมีไว้ขังคนจน” ซึ่งไมจ่รงิ เพราะอยู่ที่ความชัดเจนของกฎหมายและการบงัคับใช้กฎหมาย 
ตลอดจนการเช่ือฟังเคารพกฎหมายของทกุคนด้วย 
สิ่งเหล่าน้ี เราต้องท้าให้เกิดข้ึนให้ได้  รัฐบาลนี้ได้ผลักดัน “กองทุนยุติธรรม” ให้เกิดข้ึนแล้ว แมเ้ป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่ก็ยงัไม่
พอ เราทุกคนต้องใส่ใจ ด้วยการเอากฎหมายมาดู  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายประชาชนมาดู มาอ่าน มาพูดคุยกันว่าจะท้า
อย่างไร เขาเขียนว่าอย่างไร เจตนารมณ์ของกฎหมายคืออะไร ไม่ใช่เอามาตีความเพื่อจะต่อต้านกันทัง้หมด อะไรผิด อะไร
ถูก ตามที่กฎหมายก้าหนด ไม่ใช่สิ่งที่ยากเลย ถ้าเราจะท้าตามกฎหมายง่ายๆเหล่าน้ัน  ก็ต้องเป็นไปตามหลักสากลอยู่แล้ว 
ทุกคนจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง  เป็นการให้ความรู้ซึ่งกนัและกัน พูดคุยในสิง่อันเป็นประโยชน์ สื่อมวลชนก็ช่วยได้มาก 
โดยเฉพาะการเสนอข่าว ที่เราจะตอ้งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องกฎหมายไปด้วย หรือให้ระวังภัยต่างๆ มากกว่า
การเล่าเรื่องส่วนตัวของผูก้ระท้าผิด และครอบครัวต่าง ๆ ที่ลงลึกในรายละเอียดจนเกินไป ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งใน
สว่นของผู้ต้องหาหรอืในส่วนของผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากการกระท้าความผิดดังกล่าวเหล่าน้ันด้วย 
 



ส้าหรับกระบวนการยุติธรรมนั้น รัฐบาลกม็ีส่วนส้าคัญ ที่ต้องดูแลใหเ้ดินหน้าได้ตามครรลองของกระบวนที่เป็นสากล 
เช่ือถือได้ผู้ต้องหาที่มีฐานะดีสามารถต่อสู้คดีได้ รัฐบาลก็ดูแลผู้ถูกกล่าวหาที่ยากจน รายได้น้อย ให้ได้รับโอกาส ในการตอ่สู้
คดีได้ด้วย อย่างเท่าเทียมกัน แล้วทุกอย่างในกระบวนการยุติธรรม กจ็ะได้รบัการยอมรับ 
 
5. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เราต้องค้านึงถึงความจ้าเป็นทีต่้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่อย่างจ้ากัด โดยใช้สอย
ให้คุ้มคา่ด้วยการบริหารจัดการทีม่ีประสทิธิภาพ และการหามาทดแทนเพือ่ไม่ให้ขาดแคลน เช่น การหาแหล่งน้้า พื้นทีเ่ก็บ
กักน้้าฝน ทั้งในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน การใช้พลังงานทางเลือก รวมทั้งการปลูกป่าทดแทน การให้คนอยู่
ร่วมกับป่า  สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ท้าป่าในเมือง ปลกูไม้ยืนต้นในเขตเมอืงให้มากขึ้น เหล่าน้ีเป็นต้น 
 
ที่ผ่านมา ทกุคนจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐแต่เพียงผูเ้ดยีว อาจจะถูกมองข้าม ปล่อยปละละเลยมาโดยตลอดก็เป็น
นโยบายของรัฐบาลนี้ ให้ทุกส่วนราชการได้ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมให้มากทีสุ่ดในเรื่องของการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไมทุ้กสว่นราชการ คงไม่ใช่เฉพาะกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือกรมป่าไม้แต่เพียงอย่างเดียว เราต้องมุ่งเน้นการพัฒนาที่ค้านึงถึงเรื่องความสมดลุกับการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งข้ึน 
 
เราต้องกลบัมาทบทวนกันใหม่ว่าวันหน้าจะมีทรัพยากรใช้อย่างพอเพียงได้อย่างไร มเีสถียรภาพ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนา โดยสามารถลดผลกระทบอื่นๆ เช่น ภาวะโลกรอ้น มลภาวะในชุมชน รวมทั้งปัญหาทางสุขภาพของประชาชน เป็น
ต้น ทั้งนี้ เราคงปฏิเสธการพฒันาไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นแบบตะวันตกหรือตะวันออกก็ตาม แต่เราสามารถจะเลือกการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้ ทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม แต่จะทา้อย่างไรใหเ้กิดข้ึนได้ ตรงนี้ต้องร่วมกันก่อน แสวงหาทางออก 
สร้างความร่วมมือ ช่วยกันคิด ช่วยกันท้า ทุกอย่างย่อมจะดีข้ึนเอง และวันน้ีก็มปีัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรหลาย
อย่าง ที่ต้องมาดูว่า ดีมานด์กับซพัพลายไดห้รือไม่ ไปปลูกในพื้นที่บุกรุกเพิ่มข้ึนหรือไม่ ผมไม่อยากจะไปโทษผู้มรีายไดน้้อย 
แต่ท่านต้องดูว่าถูกต้องหรือไม่ในการทีจ่ะขยับขยายการปลูกไปเรื่อยๆ บุกรุกป่าบ้าง อะไรบ้าง แล้วปลูกมาในปริมาณที่มาก
จนเกินความต้องการของโรงงานต่างๆ แล้วก็มาร้องให้รัฐบาลช่วยตลอดเวลา ซึง่ผิดกฎหมายต้ังแต่ต้น เสรจ็แล้วพอบังคับใช้
กฎหมายก็กลายเป็นว่า ไปรังแกคนจนอีก ท้าให้เกี่ยวพันกันในหลายๆมิติ เราต้องดูแลกันทัง้ด้านสทิธิ
มนุษยชน สังคม เศรษฐกจิ และกฎหมาย  ที่ส้าคัญที่สุดคือเรือ่งโครงการก่อสร้างต่างๆ เพือ่แก้ปญัหาหรือพฒันาต่างๆ อยา่ง
ยั่งยืน หลายๆอย่างเป็นนโยบายดีๆ เป็นโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในภาพรวม แต่เราเดินหน้าไปไม่ได้เต็มที่
มากนัก  เป็นเหตุใหเ้ราต้องแตกเป็นโครงการเล็กๆ ท้าให้เกดิผลในวงแคบๆ แก้ปัญหาได้ไม่กว้าง ไม่ลกึซึ้ง ไม่ยัง่ยืน ท้าได้
เฉพาะในพื้นทีจ่้ากัด ที่ประชาชนเข้าใจ และยินยอมให้ด้าเนินการได้ 
 
ผมไม่ได้หมายความจะไปบังคับท่าน แต่ท่านต้องมองว่าท่านมาเจอปัญหาทีร่้ายแรง ทีรุ่นแรง อาทิเช่น น้้าท่วม ฝนแล้งมา
โดยตลอด แต่ท่านก็ให้เราท้าอะไรไม่ได้ ฉะนั้นก็แก้ไม่ได้ทั้งสิ้น ปัญหาเหล่าน้ีก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการ ไม่เกิด
ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ส่วนรวมก็ไม่ได้รับประโยชน์ ส่วนน้อยอาจจะได้ประโยชน์ แต่ส่วนรวมไม่ได้ประโยชน์ และสว่น
น้อยก็ต้องเสียประโยชน์ไปด้วยในภายหลัง เพราะขัดกับผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือองค์กรเท่านั้น อาทิ การสร้าง
เข่ือน  อ่างเก็บน้้า แก้มลงิ ระบบส่งน้้า หรือระบบชลประทาน เหล่าน้ีเป็นต้น บางครัง้อาจมีการแสวงหาประโยชน์จาก
นโยบายทางการเมือง หรือการตีความกฎหมาย ที่ก่อประโยชน์เพียงแต่คนส่วนน้อย ในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้อะไร
เกิดข้ึน  แต่กลับยังคงต้องรบัผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  น้้าท่วม ฝนแล้ง  ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส้าคัญในการผลักดัน
เรื่องสทิธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกจิ ที่เน้นใน 3 เรื่อง คือ “การคุ้มครอง การเคารพ และเยียวยา” ทั้งนี ้ เพื่อจะให้



ประชาชนมีความสุข ขอให้ทุกฝ่ายทัง้ภาคธุรกิจ เอกชน ข้าราชการให้ความสนใจ และน้าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ในเรือ่งนี้อย่าง
เป็นรปูธรรมด้วย 
 
6. ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วันน้ีทุกคนทราบดี โลกมีหลายข้ัว หลายกลุม่ หลายฝ่าย ยังคงมีความขัดแย้ง 
และอาจขยายเป็นสงครามได้ตลอดเวลามีทัง้กลุ่มประเทศพฒันาแล้ว  ประเทศก้าลังพฒันา  ประเทศยากจน ซึ่งแต่ละ
ประเทศ ต้องย่อมค้านึงถึงผลประโยชน์ของชาติตนเป็นที่ตัง้มาก่อนสิง่อื่นใด  แต่เราในฐานะเป็นชาวโลก ต้องคิดด้วยว่า เรา
จะร่วมมือ  สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างไร รูปแบบไหน เราจะไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั และต้องเข้มแข็งไปด้วยกัน แลกเปลีย่น
ซึ่งกันและกัน ด้วยความสัมพันธ์ ทั้งทวิภาคี  ไตรภาคี  พหุภาคี ที่อาจเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้กบัหลายๆประเทศ 
หลายๆมหาอ้านาจ เพื่อจะส่งเสริมศักยภาพ  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างกัน โดยเราเองต้องพัฒนาตนเอง
ให้เร็ว ให้ทันโลก ให้ก้าวมาอยู่ในบทบาทประเทศผู้ให้  โดยเราจะต้องลดความเหลื่อมล้้าภายในประเทศให้ได้ พร้อมกับ
สนับสนุนความเช่ือมโยงต่างๆให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งการเมือง  เศรษฐกจิ สังคม  อีกทัง้ต้องให้ความส้าคัญกบัการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพฒันาอย่างยัง่ยืน ซึ่งอยูใ่นความสนใจในเวทีโลก และองค์กรระหว่างประเทศที่เราต้อง
สร้างให้เกิดความร่วมมือใหม่ๆ  ในอนาคต  เช่น “SEP for SGD 2030”  ซึ่งเป็นแนวทางของรัฐบาลนี้ ในการนอ้ม
น้า “ศาสตร์พระราชา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปแลกเปลีย่น สนับสนุน ประยุกต์ ให้ไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย
ของ สหประชาชาติ ในอีก 15 ปีข้างหน้า เป็นต้น 
 
ส้าหรับระดับและรปูแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศน้ัน มีผลอย่างมากตอ่การลงทุนในปัจจบุันและในอนาคต  เพราะ
เรายังไมส่ามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง 100%และทุกประเทศต่างก็เป็นเสมือนเพื่อน ที่จะช่วยกัน จูงมือกันไปข้างหน้า พีจู่ง
น้อง เพื่อนจูงเพื่อน เราจะตอ้งรักษาความสมดลุกบัประเทศเหล่าน้ันให้ได้ 
 
 7. ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็นปจัจัยที่มีความส้าคัญล้าดับสูงสุด ทุกรัฐบาลตอ้งให้ความใส่ใจ สนใจ 
ตั้งแต่เด็กแรกเกิด อนบุาล ประถม  มัธยม อาชีวะ หรือตามอัธยาศัยอื่นๆด้วย โดยรัฐบาลนี้ พยายามจัดระบบให้มีความ
เช่ือมโยงกัน ตั้งแต่ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง ทั้งสถานศึกษา  ตลาดแรงงาน ภาคการผลิต เป็นต้น  และต้องเป็น
การศึกษาที่ใช้งานได้จริง ทั้งในการด้ารงชีวิตส่วนตัว ในครอบครัว ในสังคม ไปสู่การประกอบอาชีพการงาน มีการปลูกฝัง
อุดมการณ์  ปลกูฝงัจิตส้านึก  สร้างความตระหนักในบทบาท ความรับผิดชอบ  ซึ่งมทีั้งหน้าที่ซึง่ต้องมาคู่กับสิทธิ ทั้งนี้ เรา
ต้องสร้างคนรุ่นใหม ่พร้อมกบัการพัฒนาการเรียนรูท้างเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับคนรุ่นเก่าไปด้วย  และจะท้าอย่างไร 
เราจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งในระบบราชการ  ภาคธุรกิจ  เอกชน รวมทัง้ในการประกอบการ SME และ Start-up ด้วย 
 
ทั้งนี้ เรายังขาดอีกหลายอย่าง ซึง่รัฐบาลตอ้งอ้านวยความสะดวกใหก้ลไก “ประชารัฐ” ขับเคลื่อนไปด้วยกันเราแยกออก
จากกันไม่ได้ เพราะรฐับาลท้าเองไม่ได้ทั้งหมดอย่างที่กราบเรียนไปแล้ว หากไมม่ีภาคเอกชน  ภาคประชาชน ก็จะไม่มีพลัง 
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร  ผู้มรีายได้น้อย หากไม่ได้รบัการเหลียวแล กจ็ะขาดองค์ความรู้ ขาดวิทยาการสมัยใหม่ ขาด
เทคนิค  เทคโนโลยทีี่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการท้างาน เป็นต้น  รัฐบาล โดยข้าราชการต้องท้าหน้าที่เป็นตัวกลาง
เช่ือมโยง สร้างเครอืข่าย สร้างความเข้าใจ สรา้งสิ่งเหล่าน้ีไว้ด้วย 
 
ตัวอย่าง ปัญหาที่เกิดจากความไม่เช่ือมโยงกัน ในประเด็นการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และนโยบายในการบรหิาร
ประเทศ คือการวิจัยและพฒันา ซึง่ต้องมองว่าเราจะวิจัยอะไร เราควรวิจัยในสิ่งทีเ่ราขาดกอ่นหรือไม่ ควรก้าหนดเป้าหมาย
ในการผลิตคน แรงงาน การให้ทุน สนับสนุนโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายชัดเจน การกลับสู่ภูมิล้าเนา อยู่กบัครอบครัว เพื่อ



สร้างความอบอุ่นในสังคมได้อีกด้วย เราจะต้องคิดว่าเราจะผลิตใคร ไปท้าอะไร เพื่อใคร ที่ไหน อย่างไร จะวิจัย ไปเพื่ออะไร 
ที่เราจ้าเป็น มีความต้องการก่อน ทุกอย่างทีเ่รามีศักยภาพในส่วนของต้นทางอยู่แล้ว ขยายออกไปกจ็ะเป็นประโยชน์
มากกว่าจะวิจัยอะไรออกมาแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้  
 
ประเด็นส้าคัญคือเราสามารถจะใช้งบประมาณจัดซื้อจากต่างประเทศลดลง  ใช้วัสดุที่เรามีอยู่เป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากภาคการเกษตร  รวมทั้งประชาชนทุกระดับสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ มีราคาถูก น้าไปสู่การผลิตเพื่อใช้เอง 
แล้วก็มีการสร้างมลูค่าเพิม่คิดค้นพัฒนาต่อไปได้ โดยผมไม่อยากให้ใช้ทุนการวิจัยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม เพียงเพื่อ
ในการเพิม่วิทยฐานะ แต่เพียงอย่างเดียว หัวข้อวิจัย การใช้งบวิจัย ทัง้ของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ ท้าอย่างไรงบประมาณการวิจัยมีอยู่จ้ากัด จัดความเร่งด่วนอย่างไร บรหิารจัดการอย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพ ตั้งเป้าหมาย ตั้งระยะเวลาทีจ่ะผลิตออกมา เพราะแต่ละเรื่องล้วนเป็นความต้องการทัง้สิ้น 
 
 ทั้งนี้ เราอาจต้องมีการรวมกลุ่มงานวิจัย เป็นเรือ่งๆ เป็นคลัสเตอร์ อาทิ ด้านเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอ้ม พลงังาน
เหล่าน้ีซึ่งจะมาจาก 3 แหลง่ด้วยกัน ของรัฐมาจากการวิจัยของรัฐ ของภาคเอกชนธุรกจิ และอันที่ 3 คือจาก
สถาบันอุดมศึกษาทีม่ีอยู่มากมาย มผีลการวิจัยอยู่เป็นจ้านวนมาก ถ้าเรามาจัดเป็นคลสัเตอร์แล้ว จะเป็นการสนบัสนุนไปสู่
ในเรื่องของการข้ึนทะเบียน การสนบัสนุนเงินทุน ไปสู่ในเรื่องของการก้าหนดมาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน สมอ. ผ่านมาตรฐาน 
อย. ก็น้าไปสูก่ารผลิตได้ และก็ใช้ได้ บางทที้าไม่ครบก็ติดไปหมดทกุอัน วันน้ีรัฐบาลได้เร่งรัดอยู่แล้ว เราจะต้องมีกรอบ
นโยบายวิจัยที่ชัดเจน มีกลไกในการขับเคลื่อน มงีบประมาณรองรบั ตามความเรง่ด่วน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการข้ึน
ทะเบียนนวัตกรรม ผลกัดันสู่ขบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ หรือเอามาใช้ได้ในราชการกอ่นเป็นต้น เราต้องคิดต้องท้าใหไ้ด้
แบบนี้ให้ครบวงจร เราท้าหลายอย่าง หลายโครงการวิจัยทีส่ามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ทีผ่่านมานั้นอาจจะ
ไม่มีการขับเคลือ่นเอามาใช้ได้อย่างแทจ้รงิ ก็เลยเหมือนกับว่าเราไม่เกง่หรือไม่ คนไทยไม่มีนักวิจัยหรือไม่ ความเป็นจริง
ไม่ใช่ เรามี เพียงแต่มีมากมายหลากหลาย ซึ่งบางอย่างสามารถรวมเป็นกลุ่ม เป็นคลัสเตอร์ได้ เราจะได้พฒันาต่อยอดไปได้
เร็วข้ึน แล้วไปเร่งรัดในเรื่องของขบวนการผลิต ผ่านการทดสอบ ท้าให้เกิดความปลอดภัยในทุกๆเรื่องก็จะเป็นผลประโยชน์
ของชาติ ของประชาชนต่อไป หากเราสนับสนุนให้ถูกทางถูกต้อง ท้าให้เป็นความจรงิข้ึนมาได้ ผลงานกจ็ะเกิดประโยชน์
นักวิจัยก็จะมีก้าลังใจ มผีลตอบแทนที่ดีพอไม่รั่วไหลไปท้างานต่างประเทศ ท้าให้เราเข้าใจว่าเราขาดแคลนนักวิจัย จรงิๆ
แล้วนักวิจัยของเราไปท้างานต่างประเทศมมีาก เห็นอยู่ในภาคธุรกิจเอกชน เพราะฉะนั้นเราต้องเอาทกุคนมารวมมันสมอง
กันให้ได้ คนไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร 
 
บางเรื่องหากเรายังไม่มีประสบการณ์จริงๆ ยังไม่ก้าวหน้าแบบเขา เราก็ต้องเรียนรู้ เอาเทคโนโลยีของเขามาเพิ่มเทคโนโลยี
ในประเทศของเรา  ให้ต่อยอดออกไปให้ได ้ เราอาจจะต้องยอมรบัความจริงบ้าง บางอย่างเราไม่ถนัด บางอย่างเราไม่มี
ความช้านาญ เราก็อาจจะต้องเปิดโอกาสให้มีนกัวิจัย ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ เข้ามาช่วยในระยะแรก โดยต้องมกีาร
ถ่ายทอดเทคนิค  เทคโนโลยี ในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ ให้เราสามารถพึ่งพา
ตัวเองได้ในอนาคต  เราทุกคนต้องเปิดใจให้กว้าง เปิดรับคนอื่นบ้าง  ที่ผ่านมาถ้าทุกอย่างเกง่แล้วดี คงไม่หยุดอยู่กับที่ และ
เป็นประเทศที่มรีายได้ปานกลาง  ท้าไมเรายังไปไม่ถึงประเทศที่มีรายไดสู้ง ผมก็ไม่อยากให้คิดว่า  รัฐบาลนีเ้ข้ามาเพือ่จะ
เอื้อประโยชน์ใหก้ับต่างชาติ ไม่ใช่เลย ไม่ต้องการให้เข้ามาแย่งงาน  แย่งอาชีพของคนไทย  อะไรที่คนไทยท้าได้ ก็ต้อง
ท้า  คงไม่ปลอ่ยให้เราเสียประโยชน์มากขนาดนั้น 
 
ผมอยากให้ไว้ใจรัฐบาลนีเ้ราจะควบคุม ดูแล ท้าให้ข้อกงัวลใจต่างๆ เหล่าน้ี ได้ด้าเนินการได ้ ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม



เป็นผลประโยชน์ต่อคนไทยให้มากที่สุด   ใครจะไป ใครจะมา ใครจะได้ประโยชน์ เราเองไม่ใช่หรือเป็นผู้ก้าหนดมาตรการ
ต่างๆ การท้าทีโออาร์ การท้าสญัญาต่างๆเราเป็นคนเขียนเอง เพราะฉะนั้นเราย่อมไมท่้าอะไรแบบไมม่ียุทธศาสตร์ อยา่งที่
ทุกคนเป็นห่วงกงัวล เราเดินหน้ามาทกุเรื่อง กเ็ป็นไปด้วยการพบปะหารือ ศึกษาท้าความเข้าใจในทุกๆเรือ่ง  เปรียบเทยีบ
ในประเทศต่าง ๆ บางทีอาจจะรู้ไม่ทั่วถึงกันเลยเกิดความไม่ไว้วางใจมากขึ้น ขอให้ทุกคนสอบถามมาได้   
 
ผมพูดมาทั้งหมดนี้ อาจจะซ้้าๆ กบัทุกครัง้ทีเ่คยพูดไป แต่ก็เพียงมุ่งหวังจะท้าความเข้าใจให้มากยิง่ข้ึน ให้เห็นความเช่ือมโยง 
จากปญัหาหนึ่ง ไปสู่ปญัหาอื่นๆ  เพราะฉะนั้น วิธีคิด  วิธีการท้า ถ้าหากว่าเราต้องเปลี่ยนแปลง และแนวทางเดิมแกป้ัญหา
ไม่ได้ ก็ต้องหาหนทางใหม ่ หากคิดเหมือนเดมิ มีโจทย์ มีปญัหา  แบ่งปญัหาไปแก ้ ต่างคนต่างแก้กันไป แล้วไม่สมัพันธ์กัน 
ย่อมไม่เกิดสิ่งที่เป็นรปูธรรม ที่เป็นแมส (mass) ข้ึนมา ก็แก้ได้อย่างไม่ยัง่ยืน ไม่สมบรูณ์  
 
รัฐบาลนี้ ได้น้าแนวทางการแก้ปัญหาแบบบรูณาการมาขับเคลื่อน ทั้งแผนเงิน แผนคน แผนงาน  เพื่อจะบริหารจัดการกับ
ปัญหาในทุกปม ทุกประเด็นในเวลาเดียวกัน ใหเ้กิดการประสานสอดคล้องกัน ซึ่งอาจจะยากเพราะอาจไม่เคยปฏิบัติ
ลักษณะเช่นน้ีมากอ่นมากนัก  หากเราแก้ไขได้ด้วยการวางแผนร่วมกัน คุยกันให้ละเอียด ตั้งแต่ต้นจนจบ อุปสรรคอยู่
ตรงไหน ความเสี่ยงอยู่ตรงไหน ใครควรจะรบัแก้ไขตรงนั้นไป ก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึง่กันและกัน ไม่ใช่โต้แย้งกันทุก
ประเด็น  ความคิดทุกคนมีประโยชน์ทั้งสิ้น  ข้อส้าคัญคือ เราต้องมองผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นทีต่ั้ง 
ก็จะมาสู่การแก้ปญัหาได้ทุกปัญหา อย่างยั่งยืน  
 
 พ่ีน้องประชาชน ท่ีรักครับ 
 
ที่ผมเคยยกเอา “4 ค้าถาม” กับ “50 ประเด็น” มากล่าวในรายการนั้น ไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจในการท้างานของรัฐบาลและ 
คสช. ในห้วง 3 ปีทีผ่่านมา แต่ในทางกลบักัน ผมมัน่ใจว่าเราท้าได้ทกุเรื่องในประเด็นต่างๆ ซึ่งบางประเด็นส้าเรจ็
แล้ว บางอย่างก็ตอ้งเริ่มต้นท้าต่อ บางอย่างต้องอาศัยทั้งเวลาและความร่วมมือเป็นส้าคัญ ข้อกฎหมายต้องไปแก้ไขปญัหา
กัน ไปช่วยกันคิดว่าเราจะร่วมมือกันได้อย่างไร ตามบทบาทหน้าที่และศักยภาพของแต่ละคน แตล่ะฝ่าย อย่าคิดอะไรทีใ่ห้
เกิดความขัดแย้งกันจนเกินไป  บ้านเมืองเราจะไปข้างหน้าไม่ได้  ลูกหลานในวันข้างหน้าในอนาคตก็ไม่มีความสุข รัฐบาลนี้
ไม่อยากให้ใครไปบิดเบือนว่า รัฐบาลกลัวว่าจะไม่มผีลงาน ไม่เคยกลัวเพราะผมรู้ดีว่าเราท้าอะไรไปแล้วบ้าง  หลายอยา่ง
อาจจะไมม่ีผลมาสู่เป็นรายบุคคล  แต่มีผลในส่วนของการท้างานระยะยาวของผู้ร่วมรัฐบาล   อย่ามาพูดในเรื่องของสบืทอด
อ้านาจ หรือต้องการจะเลื่อนการเลือกตัง้ ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลย  ผมพร้อมน้อมรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตลอดมา 
 
ส้าหรับกรณีรถไฟ ไทย-จีน” นั้น ขอให้ท้าความเข้าใจอีกที พูดกันหลายครั้ง  อย่าสับสนกบัข้อมลู  เป็นความร่วมมือระหว่าง
ไทย–จีน แบบ “รัฐบาล ต่อ รฐับาล”   มีการร่วมมือกันมาหลายรัฐบาลแล้ว  มข้ีอตกลงร่วมกัน เพราะฉะนั้นรัฐบาลนีเ้อามา
สานต่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ เพือ่จะเป็นการลงทุนในอนาคต พอดีมีการพัฒนาโครงการหลาย ๆ โครงการของหลายประเทศ
มหาอ้านาจด้วย จงึเช่ือมโยงกันได้พอดี  เราจ้าเป็นต้องเสรมิสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาค เช่ือมโยงกับประชาคมโลกอื่นๆอีกด้วย เพราะฉะนั้นมีหลายประเด็น ที่ต้องพจิารณา 
  
  
1.  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบราง และระบบควบคุมการเดินรถ อาณัติสัญญาณ  คือพูดถึงทั้งระบบทั้งเส้นต้องท้า
ทั้ง 3 อย่าง เพราะฉะนั้นฝ่ายไทยได้ตัดสินใจจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีกรอบการเจรจา วงเงินประมาณ 1.7 แสน



ล้านบาท  มีการต่อรองมาตลอด มีการเปรียบเทียบราคาซึ่งกันและกัน ทัง้ต่างประเทศและในประเทศ ได้มีการต่อรองราคา
อยู่ประมาณนั้น   จะเป็นการจัดการประมูลในส่วนของการกอ่สร้าง ให้บริษัทไทยหรืออาจจะมีการร่วมทุนกบับริษัทสญัชาติ
ไทย  ดังนั้น ฝ่ายไทยจะรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และในการบรหิารจัดการอื่นๆ ในกรอบดังกล่าว ซึ่งเราต้อง
เปรียบเทียบมาตลอดในการเจรจาทัง้หมด 18 ครั้ง 
2. การร่วมลงทุนของจีนในลักษณะนี้ อาจจะเรียกได้ว่า จีนยังไม่เคยท้ากบัประเทศใด นอกจากจะใช้ระบบสัมปทานแบง่ปัน
ผลประโยชน์ ท้านองนั้น  อันน้ีเป็นการรับจ้างก่อสร้าง เมื่อเราพจิารณาแล้วมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะฉะนั้น
มาตรฐานของจีนน้ัน ก็ได้รบัการยอมรบัเนือ่งจากมีการน้าเทคโนโลยีของจีน ไปใช้ก่อสร้างในหลายประเทศแล้ว รวม
ทั้งหลายประเทศในอาเซียนด้วย  หลายหมื่นกิโลเมตร   “ฝ่ายไทย” มีโอกาสพจิารณา ทั้งการใหส้ัมปทานและการลงทุน 
เราได้เลือกที่จะลงทุนเอง ไม่ได้เป็นการก้าหนดจากฝากจนีเลย  เนื่องจากหากเป็นระบบสัมปทาน ฝ่ายจีนจะเป็นผู้รบั
ผลประโยชน์ทั้งหมด เช่นที่ท้าอยู่ในหลายประเทศในปจัจบุัน ทั้งบนรางสองข้างทางทัง้หมด เพราะว่าไปชดเชยกบัค่า
ก่อสร้าง วันน้ีเราจ้าเป็นต้องเอาตรงนั้นมาอีกส่วนหนึ่งเพื่อพิจารณาใหเ้กิดประโยชน์ทดแทนรายได้ทีจ่ะลดลงในระยะแรก 
เราอาจจะไดร้ายได้ในการสญัจรไปมาขบวนรถอาจจะไมเ่พียงพอ   ก็เหมือนกับทุกประเทศที่เขาท้าอยู ่
 3. หากฝ่ายไทยเป็นเจ้าของ เรากจ็ะมกีิจการ เป็นผู้พฒันา 2 ข้างทางเอง เพื่อจะดูในการสร้างเมืองใหม ่เป็นพืน้ที่
ประกอบการทางธุรกจิน้อยใหญ่ ที่พักอาศัยของชุมชน  หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต  วันน้ีผมได้สัง่การไปยังกระทรวง
คมนาคม  สนข. ไปคิดแผนเหล่าน้ีออกมาควบคู่ด้วยต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป    ที่ผ่านมาให้แนวทางไปแล้ว   ที่ส้าคัญจะเกิด
ผลตอบแทนเชิงธุรกจิสงูมาก ดีกว่าทีจ่ะให้เลือกระบบสมัปทาน  ประเทศชาติและลูกหลานของเราในอนาคต จะสญูเสีย
โอกาสและไม่มทีางเลือกที่ดีกว่า ในอนาคต 
4. การแก้กฎหมาย เราจ้าเป็นต้องไปดูตรงนี้  การใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ในเชิง
พาณิชย์ เพราะกฎหมายท้าไม่ได้  เราต้องท้าให้ได้ในลกัษณะ PPP หรือแบบอื่น ด้วยตัวเราเอง  จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาน้ัน 
บริเวณเส้นทางรถไฟ ท้าอะไรไม่ได้เลย ทางด่วน รถไฟฟ้า เป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมทั้งหมด ก็ไปท้าอย่างอื่น
ไม่ได้  วันน้ีต้องมาดูตรงนี ้       เราจะได้ไม่เสียประโยชนธุ์รกิจต่อเนื่องอื่นๆไปอกีด้วย ขอร่วมมือด้วย ในอนาคตเรื่อง
กฎหมาย 
 
5. เราจ้าเป็นต้องมเีส้นทางรถไฟความเร็วสูงหรือไม่  อันน้ีจา้เป็น เพราะอะไร เพราะว่าต้องมีการเช่ือมต่อเขาด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นไทย – ลาว จีน ปากสีถาน ยุโรปตะวันออก เขามกีารเช่ือมโยงกันแล้วในขณะนี ้ เราจ้าเป็นต้องมีการเช่ือมโยงไปดว้ย
คู่ขนานไปกับทางรถยนต์ข้ามทวีป ข้ามประเทศต่างๆ เราก็ต้อง  ท้าไปด้วย ทางหลวงต่างๆเหล่าน้ัน เราก็เคยท้า
มาแล้ว  วันน้ีเราเพียงแต่มาท้าทางรถไฟ  บางคนบอกว่า ท้าไมไม่มาท้าทางรถไฟไทยทางคู่อย่างเดียวทัง้หมด  ก็ต้องคู่ขนาน
กัน  ทางคู่ก็ต้องท้าไป ทุกอย่างทั้งหมดปัญหาอยู่ท้าได้หรือทา้ไม่ได้ ติดคนบุกรุกหรอืไม่ พื้นที่ป่าหรือไม่  ติดในเรื่องของการ
ท้าประชาพจิารณ์หรือไม ่ ทั้งหมดคือปญัหาของเรา   ถ้าเราปรับไดบ้้าง เราเข้าใจกันบ้างกจ็ะเกิดได้ ไม่เสียเวลา และเราจะ
ได้ตามทันคนอื่นเขาด้วย ในกรอบ One Belt , One Road   วันน้ี ลาว อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่เช่ือมไป
ยังทางเดียวกับเรา  เราต้องเริ่มด้าเนินการตั้งแต่วันน้ี 
 
6. เราจ้าเป็นต้องปรับ  จัดท้ากฎหมายหลายฉบบั โดยต้องพิจารณาตามความเหมาะสม  และค้านึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ไม่เฉพาะ ไทย–จีน  รวมทั้งอกี 64 ประเทศในกรอบ One Belt , One Road  ควบคู่ไปด้วย 
 
7. การจัดการประมลู ในส่วนที ่“ฝ่ายไทย” ลงทุนเอง เราจะต้องด้าเนินการเองทัง้หมด การจัดการประมูล  การใช้บริษัท



ก่อสร้างไทย แรงงานไทยวัสดุในทอ้งถ่ินของไทยให้มากที่สุด ก็ใช้แต่วิศวกรจากจีนมาเป็นผู้ออกแบบ ควบคุมแล้ว
ด้าเนินการกอ่สร้างภายใต้การท้างานของบริษัทก่อสร้างของเราซึง่ต้องมี ประสิทธิภาพ มีมาตรฐานด้วย 
8. การพจิารณาความคุ้มทุน ทุกคนก็ไม่มองเฉพาะผู้โดยสารที่จะใช้บริการเท่านั้น ทุกประเทศทีผ่มไปเยี่ยมเยียนมาทัง้หมด
ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ ญีปุ่่น แรกๆ ขาดทุนทัง้หมด แต่วันน้ีมหาศาลเพราะเกิดผลประโยชน์สองข้างทางตามมาโดยทนัที 
เพราะฉะนั้นเราจะวางแผนอย่างไร เราจะมองผลประโยชน์ตรงนี้อย่างไร  ถ้าเราคัดค้านทั้งหมด  ธุรกิจเหล่าน้ีจะเกิดไม่ได้
เลย ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเป็นห่วง เพราะฉะน้ันผมไม่อยากใหเ้กิดข้ึน  ผลประโยชน์เหล่าน้ี จะต้องกระจายลงไปยังแต่ละพืน้ที่
ที่เส้นทางพาดผ่าน ก่อใหเ้กิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างที่อยู่อาศัย  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนในพื้นที่
อีกด้วย 
9. เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการกอ่สร้าง โดยวิศวกรของไทยอยู่ร่วมในการวางแผนกอ่สร้าง ควบคุมงาน และอื่น
ด้วย อันน้ีอยู่ในสัญญาที่จะต้องไปพูดคุย เจรจากันต่อไป ซึ่งมีการพูดคุยมาต่อเนื่อง 
 
10. ในส่วนประสบการณ์ แมเ้ราไมเ่คยท้ามาก่อน แตผ่มเช่ือมั่นในความมีศักยภาพของวิศวกรไทย  ว่าสามารถเปดิรับ
เทคนิคและประสบการณ์ใหม่ๆ จากเส้นทางนี้ ได้มากเพราะเรามีความสามารถอยู่แล้ว เพียงแตเ่รื่องอะไรใหม่ๆ  เราอาจจะ
ต้องดูในระยะแรกไปกอ่น ติดตามศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ  เพื่อให้การด้าเนินงานในเส้นทางอื่นๆ ซึ่งอาจจะต้องท้าเอง ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป ในเทคโนโลยีน้ันเป็นเรือ่งส้าคัญ 
 
11. เส้นทางอื่นๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เส้นทางเหนือ–ใต้ ตะวันออก–ตะวันตก  เป็นเรือ่งที่ต้องพจิารณาอีกครั้ง เรา
ต้องเปิดโอกาสให้มกีารแข่งขันจากหลายๆ ประเทศ ที่มีศักยภาพ สนใจอยากมีส่วนร่วม ไม่ใช่ว่าท้าเส้นน้ีแล้วเส้นอื่นจะตอ้ง
เป็นแบบนี้ มีหลายวิธีการ เราต้องท้าใหเ้กิดข้ึนก่อน 1 เส้นทางหรือไม่ แล้วเรามีการพัฒนา มีการประมลู มีการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีก็จะสามารถที่จะร่วมทุน หรือ TPPร่วมกัน ในโอกาสต่อไปกับทุกประเทศ  อย่าเอาอันน้ีไปพันกับอันอื่น 
ไม่เช่นน้ันจะมปีัญหาในการท้างานต่อไปอกีด้วย 
  
12. เทคนิคในการก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล อย่าไปห่วงกังวลเลย เพราะเรามีคนรบัผิดชอบอยู่แล้ว  ที่เรา
ยอมรบัได้อยู่แล้ว ระบบอาณัติสัญญาณนั้น เราต้องผูกพันไว้ให้ได้ว่า ต้องสามารถเช่ือมโยงกันได้กับโครงการต่อๆ ไปไม่ว่า
จะมาจากประเทศไหนก็ตาม  ต้องเช่ือมต่อกันให้ได้นะครบั  อย่ากังวลในเรื่องนั้นนะครบั เพื่อให้การเดินรถมีความปลอดภัย 
ต่อเนื่อง ราบรื่น และมีประสทิธิภาพ 
  
13. การก้าหนดราคา ก็ได้มีการผ่านการเจรจา ต่อรอง  เอารายละเอียดมาดูกัน  ราคาค่าก่อสร้าง ราคาวัสดุ อปุกรณ์ มา
เทียบกันหมดแล้ว วันน้ีก็ตกลงข้อสรปุกันได้ประมาณ 1 แสน 7 หมื่นล้านบาทก็ลดจากฝ่ายจีนที่เสนอมา จ้านวนมาก
พอสมควร เราได้ศึกษามาอย่างรอบคอบมีข้อมูลการเปรียบเทียบการก่อสร้าง ในลักษณะเดียวกันในประเทศอื่นด้วยใน
กรอบวงเงินงบประมาณ เพราะฉะนั้นในการด้าเนินการทกุเรื่อง เราจะต้องยึดผลประโยชน์ของชาติมากอ่นเสมอ ค้านึงถึง
หนี้สาธารณะต่างๆในอนาคตด้วยที่จะตอ้ง อยู่ในกรอบการเงินการคลังของเรา 
14. การท้าพันธะสัญญา ความร่วมมือในลักษณะ “G2G” นั้น “ฝ่ายไทย” ด้าเนินการโดยหน่วยงานราชการ กระทรวง
คมนาคม การรถไฟไทย“ฝ่ายจีน” เป็นไปตามหลักการท้าธุรกิจของจีน คือ ใหห้น่วยงานของรัฐรบัผิดชอบ ได้แก่ สภา
เศรษฐกจิ ในการรับรองบริษัทที่จะมาท้าการก่อสร้างกบัไทย เท่านั้น ไม่ใช่ว่าบริษัทอะไรก็ได้ ไม่ใช่เขาต้องรับผิดชอบ 
รับรองด้วย 
 



15. ผมอยากจะขอรอ้งใหทุ้กภาคส่วน ได้มองในภาพกว้าง ไม่ว่าจะประชาชน ประชาสังคม นักวิชาการ วิศวกรต่างๆ 
ช่วยกัน กรุณานึกถึงผลประโยชน์ในอนาคตด้วย ความห่วงใยของท่าน ผมเคารพในความคิดเห็นของท่านเสมอ เราจะตอ้ง
สรรหารูปแบบต่างๆ ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลย ีตลอดจนใหเ้กิดการลงทุนหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกจิของประเทศ จากการสร้างงาน สร้างรายได้ มกีารพัฒนาฝีมอืแรงงาน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพฒันา
การศึกษาของเรา ให้สอดคล้องกบัสิ่งทีเ่ขาต้องการ อย่างเช่นวันน้ีเราต้องการมาก 
 
16. ผมได้ให้ความส้าคัญในเรื่องของการปอ้งกันการทจุริตทกุอย่างจะต้องโปร่งใสนะครบั ทั้งในสว่น
ราชการ ข้าราชการ บริษัทก่อสร้าง นักธุรกจิไทยต้องท้างานอย่างโปร่งใส มีประสทิธิภาพ ได้มาตรฐาน 
 
17. เรื่องรถไฟความเร็วสูง เป็นเพียงหนึง่ในความร่วมมอืระหว่างไทย–จีน ที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน มีตั้ง
หลายโครงการตั้งหลายอย่างทีร่่วมมือกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  กับหลายๆ ประเทศกเ็ช่นกัน เพราะฉะนั้นความสัมพนัธ์
ที่ดีต่อกัน การลงทุนร่วมกัน หรอืการหาวิธีการแสวงหาความร่วมมือ มันจะช่วยพัฒนาความเช่ือมโยงสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกจิให้ยั่งยืนในระยะยาว และสนับสนุนความร่วมมือรปูแบบต่างๆ ที่จะเพิ่มพูนย่ิงข้ึน ในอนาคต ขอให้ทุกคนช่วยกัน
ในการบรูณาการในทกุระดบั ทั้งรฐับาล คสช. กระทรวงคมนาคม  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอีกมากมาย ที่มีส่วนร่วมใน
การเจรจา จนมีความก้าวหน้า  ซึ่งรัฐบาลและ คสช. จ้าเป็นต้องใช้กฎหมายพเิศษ (ม.44) เพื่อให้สามารถเริ่มด้าเนินการได้ 
จากผลการเจรจา ทั้งเกอืบ 20 ครั้ง ทั้งหมดมีความคืบหน้ามาตามล้าดับ แต่ติดอยู่ 3-4 อันตรงนี้ ก็ไปแก้ไขตรงนี้ ย้อนกลับ
ไปดูว่าการเจรจาครั้งสุดท้ายทีเ่รายอมรบัได้คืออะไร แล้วท้าให้ได้ตามนั้น ถ้าช้าเกินไปเราจะเสียโอกาส การเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคเพื่อเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้าน เรากจ็ะสญูเสียไป ขอให้ทุกคนพยายามศึกษาท้าความเข้าใจเห็นถึงเหตผุล
และความจ้าเป็น รัฐบาลก็ยืนยันทุกอย่าง มีสญัญาข้อตกลงคุณธรรมเพือ่ให้เกิดความโปร่งใส  มีการตรวจสอบได้ ใครทจุริต 
ก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายโดยทันที ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนก็ตาม 
  
พ่ีน้องประชาชนท่ีรัก ครับ 
 
สิ่งทีผ่มเป็นกังวลคือ เราจะท้าสิง่ใหม่ใหเ้กิดข้ึนได้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัประเทศชาติ และประชาชน ได้ใน
อนาคต  ต้องแก้ไขของเดิมได้ด้วย  เรือ่งส้าคัญในขณะนีคื้อ  
  
1. กรณีการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ในกิจการพลงังาน เราต้องไปดูว่า จะแก้ปัญหาอย่างไรเกิดข้ึนมาต้ังแตเ่มื่อไร ในประเด็นเหลา่น้ี 
(1) กิจการที่ว่ามีปัญหา ด้าเนินการมากอ่นแล้วทั้งสิน้ก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามา และ (2) ส้าหรบัการจะใช้
ประโยชน ์“เพิ่มเติม” จากที่ระบุไว้เดิม ตามกฎหมาย ส.ป.ก. ที่ใช้เพื่อการเกษตร ต้องไปดูกันอกีครั้ง   ส่วนเรือ่งของการ
แก้ไขกฎกระทรวงก็ให้คณะกรรมการ  ส.ป.ก. ไปพจิารณามา  แต่วันน้ีเราต้องแก้ของเดิมทีม่ีปัญหามาให้ได้ก่อน ถ้าจะท้า
ใหม่ต้องไปดูกฎหมาย กฎกระทรวง อีกมากมาย ไปท้าตามขั้นตอนให้ครบ ทุกอย่างต้องเข้ากรอบนโยบายยุทธศาสตร ์ หาก
ไม่เกิดประโยชน์กบัประชาชนในพื้นที่ ก็ต้องกลบัมาใช้ตามวัตถุประสงค์เดมิคือ การจัดสรรที่ดินเพื่อท้ากินและอยู่อาศัย 
ส้าหรับเกษตรกร เราต้องหาทางแกป้ัญหาและป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งในปจัจุบันและในอนาคตให้
ได ้ เพราะมผีลความเช่ือมโยงกับผลประโยชน์ของชาติ ของประชาชน ตามกฎหมายที่บางพื้นที่ไดร้ับไป ถ้าเราหยุดชะงกัก็มี
ปัญหา ประชาชนเดือดร้อน  เรากเ็อาสิ่งนี้กลับมาท้าให้ถูกต้อง  แล้วอันใหม่ก็ไปท้าตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ก็ไม่เกิดผล
กระทบในอนาคตอีก แต่ยืนยันว่าที่ดิน ส.ป.ก.ยังมุง่เน้นไปสูป่ระชาชน  ต้องใหเ้กิดผลประโยชน์มากทีสุ่ดแก่ประชาชน 
ชุมชน  ในส่วนของประเทศชาติก็ไปว่ากันมา  ถ้ามีความเปน็ไปได้ตามยุทธศาสตร ์ ประชาชนมีความพึงพอใจก็ว่ากันอกีท ี



ทั้งหมดนั้นเกิดมานานแล้ว เราปล่อยไปไม่ได้ ต้องสะสาง แต่แน่นอน ความเข้าใจไม่เท่าเทียมกัน ต่างก็มปีัญหา ก็ต้อง
ช่วยกัน ต้องใช้สติปัญญา ใช้ความจริงใจ ช่วยกันท้าต่อไป อะไรที่ลงทุนแล้ว อะไรทีจ่ะต้องไปดูเรื่องสัมปทาน มีการเปิด
ประมูล การสร้างโรงไฟฟ้า การสร้างระบบสาธารณูปโภคทุกวัน มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกันมากนกั ที่ผ่านมาไม่
ค่อยทราบ  วันน้ีรัฐบาลยังไมท่ราบทุกเรือ่ง เลยเกิดปัญหาทกุเรื่องเหมือนกัน  แต่ไม่เป็นไร  เราต้องมองปญัหารวม    และ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตน  ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา และยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา”  ใช้ทั้ง
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย 
 
2. เรือ่งผังเมืองเช่นเดียวกัน  ต้องชมเชยกระทรวงมหาดไทยที่พยายามท้าผังเมืองจนครบทัง้ 76 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ด้วย  ซึ่งค้างมาเป็นเวลานานวันน้ีท้าครบหมดแล้วแต่ขณะทีท่้ามาต้องใช้เวลาที่ผ่านมาท้าไม่เสรจ็  พอท้าไม่เสรจ็คนก็มกีาร
ขยับขยาย เคลื่อนย้าย มีคนมากขึ้น ย้ายบ้านย้ายช่องไปอยู่   เพราะฉะนั้นผงัเมอืงทีเ่พิ่งจะออกมาได้ ไม่ทันสมัยอกีแล้ว
หลายๆคนก็ไม่ท้าตามกฎหมาย ไม่เป็นไปตามผงัเมอืง  เสรจ็แล้วพอมปีัญหาเรื่องน้้าท่วม ฝนแล้ง ก็แก้ไม่ได้อีกเหมือนเดิม 
ผมก็อยากขอร้องผูม้ีรายได้น้อย หรือใครต่างๆก็ตาม ที่ชอบฝ่าฝืนกฎหมาย อันน้ีท่านจะไดร้ับผลกระทบโดยตรง แต่ท่านมี
รายได้มากข้ึน ท่านก็พอใจ แต่อย่าลมืว่า คนที่เขาไม่มีรายได ้เช่นเดียวกับท่าน เขาได้รบัผลกระทบจากการที่เราได้ไปละเมิด
ผังเมือง ไปสร้างบ้านคร่อมทางน้้า  หรือไปขวางทางระบายน้้า ต้องเห็นใจคนเหล่าน้ันบ้าง เป็นคนส่วนใหญ่ด้วย ถ้าเราไป
ด้าเนินการใช้กฎหมายเต็มๆทุกเรื่อง ก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่ไปรังแกท่านอีก   เพราะฉะนั้นปัญหาทุกปัญหามสี่วนร่วมทัง้หมด 
ส่วนหนึ่งได้เป็นส่วนน้อย  ส่วนใหญเ่สียหายก็ไม่ได้ขอใหทุ้กคนได้นึกถึงกันบ้าง   ผู้ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม  ผู้ที่มรีายได้
น้อย  ต้องได้รบัผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะตอ้งบังคับกันมานานแล้ว  อันน้ีต้องขอความร่วมมือด้วย ช่วยกัน
คิด ช่วยกันท้า ถ้าแก้ไม่ได้ ก็อยู่กันอย่างเดิมทัง้หมด 
 
ทั้ง 2 ประเด็นนี ้ ผมฝากใหป้ระชาชนได้ช่วยกันคิด  เราจะท้าอะไรได้บ้าง ในฐานะทีเ่ป็นเจ้าของประเทศอย่างทีทุ่กคนพูด
เสมอว่าแผ่นดินน้ีเป็นของประชาชน  ประชาชนทุกคนต้องเป็นผู้ที่แก้ปัญหาให้ได้ด้วยตัวเอง แล้วมีภาครัฐมา
ช่วย  สนับสนุน อ้านวยการ จัดระเบียบให้ได้ วันน้ี ก็มี“จิตอาสา” เป็นจ้านวนมาก “ประชารัฐ” ก็ก่อร่างสร้างตัวใน
หลากหลายกิจกรรม แต่ปญัหาใหญ่ๆ เชิงโครงสร้าง ยังคงตอ้งการความร่วมมืออกีมาก  ในส่วนที่ท้าได้ รัฐบาลกท็้าไปแล้ว 
ยังไม่ได้ท้า  ก้าลังท้า  โดยเฉพาะเรือ่งการบริหารจัดการน้้า  สาธารณูปโภคพื้นฐาน การจัดระเบียบ  สังคม  ซึ่งทกุอย่าง
จะต้องไมม่องแตเ่พียงประเด็นของตัวเองอย่างเดียวต้องเอาประเด็นทุกประเด็นของตนไปดู  ประเด็นของคนอื่นด้วย  แล้ว
เอามาดูว่าจะท้าอย่างไรจะลดความขัดแย้งลงได้บ้าง เรื่องนี้ถ้าเราไม่ท้าวันน้ี รัฐบาลหน้าก็ท้าไม่ได้อกีเช่นเดิม  เพราะว่า
จะต้องไปบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวก็เสียหายเสียภาพลักษณ์ประเทศ   
 
ในโอกาสวันอิด้ิลฟิตรี ประจ้าปีฮจิเราะห์ศักราช 1438 ผมขอส่งความระลกึถึงและความปรารถนาดี มายังพี่น้องชาวไทย
มุสลิมทัง้หลาย ผมขอพรอันประเสริฐจากเอกองค์พระผู้อภิบาล  ได้โปรดประทานพร แก่พี่น้องชาวไทยทุกท่าน จงประสบ
แต่ความร่มเย็นเป็นสุข มีความจ้าเริญ  รุ่งเรือง และมสีุขภาพพลานามัย ที่สมบรูณ์แข็งแรงโดยทัว่กัน  
 
สุดท้ายนี ้ผมขอประชาสัมพันธ์กบัพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลได้ก้าหนดให้วันเข้าพรรษาของทกุปเีป็น “วันงดด่ืมสุรา
แห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคมทีจ่ะถึงนี ้ วันเข้าพรรษา เป็นวันส้าคัญที่ชาวพุทธจะได้ก้าหนดจิตแน่วแน่ใน
การบ้าเพ็ญความดีใหม้ากยิ่งข้ึนเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งการงดดื่มสุราจะถือเป็นมหากุศลด้วย เพราะหากผิดศีลข้อ 5 แล้ว ย่อม
มีโอกาสละเมิดศีลข้ออื่นได้โดยง่ายในปี 2560 นี้ ผมได้ให้ค้าขวัญเนื่องในวันงดด่ืมสุราว่า“ห่างไกลสรุา ประชาเป็นสุข 
ปลอดภัยพาชาติไทยเจรญิ” เนื่องจากสรุาก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อทั้งผู้ดื่มเอง ครอบครัว บุคคลรอบข้างชุมชน สังคม และ



ประเทศชาติ ด้วยมาจากการที่ดืม่สรุา ก่อให้เกิดโรคภัยมากมายส่งผลถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจ
ไทย 
 
ดังนั้น ผมขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวไทยทุกท่าน ลด ละ เลิกสรุา และช่วยกันปกปอ้งเยาวชนของเราให้ห่างไกล
เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ โดยกระทรวงสาธารณสุข มีการรณรงค์และจัดกจิกรรมสนับสนุนการปฏิญาณตนงดด่ืมสรุา ในช่วง
เข้าพรรษาและงดให้ครบพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ในปีนี้เป็นปีที่
ส้าคัญยิ่งนี้ด้วย  ขอบคุณครับ  ขอให้ทุกคนมีความสุข ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์ สวัสดีครับ 
                                     ----------------------------- 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ส้านักโฆษก 

ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอย่างยั่งยืน วันศุกรท์ี่ 23 มิถุนายน 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
กล่าวในรายการ “ศาสตรพ์ระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 20.15 น. สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รกัทุกท่าน นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกร ในการเตรียมพร้อม
รับมอืกับปรมิาณน้้าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ในพื้นที่กรงุเทพมหานคร  โดยในช่วง 2 สัปดาหท์ี่ผ่านมา ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ลงพื้นที่ร่วมกบัหน่วยงานราชการ 
ประชาชน และจิตอาสาต่างๆในการเข้าส้ารวจขุดลอกคูคลองและทอ่ระบายน้้าที่อุดตัน รวมถงึการก้าจัดขยะ ผักตบชวา 
และวัชพืชที่มีอยู่ตามบริเวณคูคลองดังกล่าว ในหลายเขตของกรงุเทพมหานคร ได้แก่ คลองเสือน้อย คลองบางซื่อ คลอง
ทุ่ง คลองกระเฉด คลองลานโตนด คลองนาวงประชาพัฒนา คลองหมอนทอง และคลองตาสุม่  เพื่อใหส้ามารถเรง่ระบาย
น้้าออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีฝนตกหนัก และป้องกันปัญหาน้้าท่วมขัง  อีกทัง้ยังส่งผลให้สภาพแวดล้อมสะอาด
ข้ึน ไม่เป็นแหลง่เพาะพันธ์ุยุง หรือปญัหาสุขภาพอื่นๆ ของประชาชนในชุมชนใกล้เคียงอีกด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างล้นพ้น ในการนี้ รัฐบาลและ คสช. ขอรับใส่เกล้าใสก่ระหม่อม ในการสบืสานพระราชด้าริ โดยได้ขอให้ทุกภาคส่วน
ร่วมมือกันอย่างเตม็ที่ ในการขยายผล ตามแผนเตรียมการรบัมือและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง ออกไปยังพื้นที่ปริมณฑล และ
จังหวัดต่างๆ  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน และชุมชน ให้ดูแลคูคลองสาขา และทางระบายน้้าย่อยๆ ในส่วน
ที่ตนเองรับผิดชอบด้วย เพื่อควบคู่ไปกับการปฏิบัติของหน่วยงานราชการ ในการเรง่ระบายน้้า และหาวิธีการอื่นๆ ทีจ่ะเข้า
มาช่วยแก้ปัญหาอทุกภัยให้ได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึนด้วย   พี่น้องประชาชนที่เคารพ ครบั ประเทศชาติของเรา จ้าเป็นต้อง
ปฏิรูปในหลายมิตเิพื่อขับเคลือ่นประเทศ 1. ประเด็นความมัน่คง เราต้องเพิ่มการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน ในการเฝา้
ระวัง ช่วยสังเกตสิ่งผิดปกต ิช่วยเจ้าหน้าที่ในการปอ้งกันเหตรุ้ายในทุกกรณี ในพื้นที่ของตน  เป็นเรื่องของการรกัษาความ
มั่นคงภายใน เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ให้เป็นสังคมแห่งความสงบสันติ ขณะเดียวกัน เราต้องมี
ศักยภาพในเรื่องของการป้องกันประเทศ อธิปไตยตามแนวชายแดน ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรของ
ประเทศ ทั้งทางบก  น้้า  อากาศ ในดินแดนที่เป็นอธิปไตยของเรา ไปพร้อมๆ กันด้วย  ทั้งนี้ หากประเทศชาติมั่นคง มี
เสถียรภาพ เศรษฐกิจก็จะดีข้ึน โดยปริยาย 2. ประเด็นเศรษฐกิจ ต้องกลับไปดกูารพฒันาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย 
และต่างประเทศ ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมาว่าเราและเขามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทีม่ีความเหมือน ความแตกต่างกัน หรอืไม่ 
อย่างไร  มีการกระจายรายได้ จากบน  กลาง ลงสู่ฐานราก เพียงพอหรือยงั มีกลไกเช่ือมโยงถึงกันหรอืไม่เราจะพึ่งพาเพยีง
ระบบราชการอย่างเดียว คงไม่เพียงพอ สิ่งเหล่าน้ี ต้องน้ามาพิจารณา จากปัญหาพื้นฐานของคนไทยเรากอ่นด้วย แล้วจึง



จะมาดูว่า เราจะแก้ไขทุกระดับให้เข้มแข็งได้อย่างไร โดยการเพิม่พูนความรู้ เทคโนโลยี เสรมิสร้างขีดความสามารถใหเ้ขา
ได้อย่างไร ซึ่งจะเกี่ยวพันไปถึงการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งในงบประมาณงานฟังก์ช่ัน เพื่อทีจ่ะลดความเหลื่อม
ล้้า และงบบรูณาการ เพื่อสร้างความเช่ือมโยง ความเข้มแข็งให้เกิดผลสมัฤทธ์ิเป็นพื้นที่ เป็นกลุม่รายได้นะครบั บางกลุม่ มี
รายได้ต้่าเกินไป ไม่ถึง 100 บาทต่อวัน จากการลงทะเบียนของผู้มรีายได้น้อยทีผ่่านมา ส่วนใหญ่จะมีอาชีพรบัจ้าง 
เกษตรกร อาชีพอิสระ และยงัมหีนี้ติดตัวอีกด้วย บางอย่างเราต้องแก้ด้วยกฎหมาย ด้วยความร่วมมือประชารัฐ ด้วยความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน ที่เราอยากจะมี อยากจะดีข้ึน เราจะต้องเผื่อแผ่แบง่ปันกันได้อย่างไร ท้าอย่างไร เราจะแกป้ัญหา “วา
ทะกรรม” ที่พูดกันมาเสมอเรื่องของการเอื้อประโยชน์นายทนุ และการปล่อยให้มีการผกูขาด ให้หมดไปไดบ้้าง  เรื่องนี้ คง
ไม่น่าจะใช่ เรื่อง“การแบ่งชนช้ัน” ก็ขออย่าสร้างความเข้าใจผิดๆ ให้กบัสงัคม  เราต้องให้เห็นความจริงที่ว่า เป็นเพียงการ
ลงทุน การประกอบ การที่ย่อมมีความแตกต่างกัน ได้รับผลประโยชน์ไมเ่ท่าเทียมกัน ทุนมาก ท้ามาก เสี่ยงมาก ก็อาจจะ
ได้มาก สัดส่วนแบ่งก็ต้องพอเพียงในการที่จะดูแลผู้ใช้แรงงานต่างๆ ผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบกิจการของท่าน 
ขอฝากภาคธุรกิจดูแลด้วย อันน้ีเป็นเรื่องธรรมดาของการค้าการลงทุนในโลกเสรี  “สัดส่วน” ของผลประโยชน์ ที่นักลงทนุ
ได้รับ ก็ต้องกระจายไปสู ่“ผู้มสี่วนร่วมอื่นๆ”ให้ได้มากทีสุ่ด ให้เขาพอเพียง เช่น แรงงานได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ ดูแล
สวัสดิการต่างๆเพียงพอหรือไม่ สทิธิมนุษยชนต่างๆ เป็นอยา่งไรจะเกิดประโยชน์และเกิดการสร้างสรรค์สังคมที่ดีข้ึนกว่าใน
อนาคต 3. ประเด็นด้านสงัคม เรามีความจ้าเป็นหรือไมท่ี่จะต้องท้าใหส้ังคมเราน้ัน เป็น “สังคมทีม่ีคุณภาพ”  มีคนที่มี
คุณภาพ มีการศึกษาที่เพียงพอต่อการด้ารงชีวิตในสงัคมยุคปัจจุบัน ตลอดจนถึงการประกอบอาชีพ ที่ต้องมีการเรียนรู้ การ
คิดวิเคราะห์ทีเ่ป็นเหตเุป็นผล มีหลกัคิดที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความมีอัตลักษณ์ มีวัฒธรรมอันดีงามของไทย การพัฒนา
แบบตะวันตก ตะวันออกต้องผสมกันไปด้วย เมื่อจบการศึกษามาแล้วก็ต้องมงีานท้า ท้างานเป็น และตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับราชการ หรือเป็นแรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ ทั้งเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม หรือภาคท่องเที่ยวและบรกิาร  เราจ้าเป็นต้องมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์อย่างยัง่ยืน สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของประเทศ เช่น สาขาอาชีพที่ขาดแคลนด้าน STEM นักวิจัยและพฒันาและอื่นๆอกีเป็นจ้านวนมาก เพื่อจะ
รองรับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม และการให้ความส้าคัญกับ “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย” ที่
ส้าคัญ เราต้องผลิตคนใหเ้ป็นคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ เมื่อคนในสังคมม ี“จิตส้านึกที่ด”ี องค์กรก็จะม ี“ธรรมาภิ
บาล” แล้วประเทศชาติก็จะแข็งแรงได้ในแบบไทยๆ ในทีสุ่ด เราต้องฝึก “คนไทยยุคใหม่” ให้มีวิสัยทัศน์ คิดล่วงหน้า คิดมี
แบบแผน และปฏิบัตงิานได้อย่างเป็นข้ันเป็นตอน โดยไม่นิยมความขัดแย้ง ความรุนแรงแต่ยอมรับความเห็นต่าง เพือ่จะ
แสวงหา “จุดร่วมทีล่งตัว” ร่วมกัน การแก้ไข หรอืการด้าเนนิการใด ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
เด็กแว้น ยกพวกตีกัน โสเภณี ค้ามนุษย์ ผิดกฎหมายอาชญากรรม ต่างๆ เราจะต้องช่วยแก้ไขกันท้าให้ได้ เพื่อท้าให้สงัคม
เป็นสังคมทีส่ันติสุข  ปัญหาสังคมทีส่้าคัญที่ทุกคนคงมองเหน็ ส่วนหนึ่งคือ ความขัดแย้งจากตัวบทกฎหมาย ความไม่
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติและการบงัคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่อาจจะไมม่ีประสิทธิภาพบ้าง ปัญหา
การเมืองระดับชาติ ระดบัท้องถ่ินที่ไม่ดี แต่ที่ดีๆก็มมีาก ทุกอย่างต้องมทีั้งดีและไม่ดี เราคงจะต้องเลือกท้าในสิง่ที่ดี และท้า
ให้ดีมากข้ึน   สิ่งที่ไม่ดีก็ต้องพยายามแก้ไขใหห้มดไป หรือทา้ให้ถูกต้อง บางอย่างท้าได้เร็ว ท้าได้ช้า ค่อยเป็นค่อยไป ก็ต้อง
ไปแยกแยะให้ชัดเจนว่าจะช่วยคิดช่วยกันท้าได้อย่างไร ถ้าจะให้รัฐบาลท้าเองทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เลย เราแก้ไขไม่ได้อย่าง
สมบรูณ์ ความขัดแย้งก็จะเกิดข้ึนมาใหม่อีกทกุครั้งทั้งปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ เราจ้าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากทุก
ฝ่าย ทั้งนี้ ปัญหาสงัคมนับเป็นปัญหาส้าคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ ในการใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ มี
ส่วนที่ท้าใหเ้ป็นสาเหตุให้คนในสงัคม “คิดน้อย และก็ท้าเร็ว” บางอย่างอาจจะไม่รอบคอบ ซึง่มทีั้งคุณและโทษ ผิดพลาด



ได้ง่าย  บางครัง้การน้าเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องในทางทจุริต ท้าผิดกฎหมาย  ซึ่งเราจ้าเป็นต้อง
สร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้กับประชาชน  ประเทศชาติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง โดยส่งเสริมการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งสร้างการรบัรู้เพื่อความเข้าใจและรว่มมือ เมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเครง่ครัด กจ็ะไม่
เกิดการละเมิดสิทธิผู้อื่นและกฎหมาย สังคมก็จะดีข้ึนเองในเรื่องของการที่เราจะท้าใหส้ังคมสงบสุขนั้นทีส่้าคัญทีสุ่ดคือเรือ่ง
ของการปฏิรูปตนเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่า ไม่ว่าจะอยู่ใน 1.0  2.0  3.0 หรือ 4.0 คน
ของอนาคตก็ต้องท้าไปด้วยกันแต่เวลาน้ีอย่าไปรอผลิตคนใหม่  และคนเก่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน
ในเวลาน้ี พร้อมกับสร้างคนรุ่นใหม่ไปด้วย 4. ประเด็นด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ไม่ยากเกินความพยายาม 
ถ้าท้าให้คนมีความสนใจ ใส่ใจ ศึกษา เรียนรู้ ท้าความเข้าใจ ติดตามกฎหมายที่ปรับปรงุใหม่ให้ทันสมัย ดูว่าของเดิมมี
ปัญหาอะไรอยูบ่้าง กับกฎหมายเดิม บางครั้งกอ็าจเป็นการรกัษาสิทธิส่วนบุคคลของพวกเรากันเองด้วยถ้าไม่รูก้ฎหมายก็
จะไม่รู้ว่าตัวเองได้รับการคุ้มครองอย่างไร ซึ่งโดยหลักการแล้ว กฎหมายทุกกฎหมายย่อมรักษาสิทธิของคนส่วนใหญ่ และ
ต้องไม่ลมืที่จะดูแลคนส่วนน้อยอีกด้วย ในเวลาเดียวกันหากทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ไม่ว่าจะกฎหมายใหญ่ 
กฎหมายเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่ การบังคับใช้กฎหมายมปีระสิทธิภาพมากข้ึน กระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นที่
เช่ือมั่น ไว้วางใจของประชาชน สังคมกจ็ะสงบสุข ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีมาเรียกรับผลประโยชน์ หากประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือ หรือตกเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการทจุริตเสียเอง อาทเิช่น การเสนอผลตอบแทน ทุกฝ่ายก็ต้องเป็นหู เป็นตา แจง้
ความด้าเนินคดี หรือช้ีเบาะแสการกระท้าผิดกฎหมายที่เราจะต้องคุ้มครองปกป้องให้ด้วย คนทุกระดบัเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม อย่างเท่าเทียม ไม่มีการกล่าวหาว่าเอาแพะเข้ามา ไม่มีการตัดสินคดี โดยปราศจากหลักฐานที่รัดกมุ และ
ครบถ้วน ไม่มีวาทะกรรม “คนจนถูกรังแก คนรวยไม่เคยรบัโทษ” หรอื “คุกมีไว้ขังคนจน” ซึ่งไม่จริง เพราะอยูท่ี่ความ
ชัดเจนของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการเช่ือฟังเคารพกฎหมายของทุกคนด้วย สิ่งเหล่าน้ี เราต้องท้าให้
เกิดข้ึนให้ได ้ รัฐบาลนี้ไดผ้ลกัดัน “กองทุนยุติธรรม” ให้เกิดข้ึนแล้ว แม้เป็นการเริม่ต้นที่ดี แต่ก็ยังไม่พอ เราทกุคนต้องใส่
ใจ ด้วยการเอากฎหมายมาดู  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายประชาชนมาดู มาอ่าน มาพูดคุยกันว่าจะท้าอย่างไร เขาเขียนว่า
อย่างไร เจตนารมณ์ของกฎหมายคืออะไร ไม่ใช่เอามาตีความเพื่อจะต่อต้านกันทั้งหมด อะไรผิด อะไรถูก ตามที่กฎหมาย
ก้าหนด ไม่ใช่สิ่งที่ยากเลย ถ้าเราจะท้าตามกฎหมายง่ายๆเหล่าน้ัน  ก็ต้องเป็นไปตามหลักสากลอยู่แล้ว ทุกคนจะได้ปฏิบตัิ
ตัวได้อย่างถูกต้อง  เป็นการให้ความรู้ซึง่กันและกัน พูดคุยในสิ่งอันเป็นประโยชน์ สื่อมวลชนก็ช่วยได้มาก โดยเฉพาะการ
เสนอข่าว ที่เราจะต้องเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรือ่งกฎหมายไปด้วย หรือใหร้ะวังภัยต่างๆ มากกว่าการเล่าเรื่อง
ส่วนตัวของผู้กระท้าผิด และครอบครัวต่าง ๆ ทีล่งลึกในรายละเอียดจนเกินไป ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในส่วนของ
ผู้ต้องหาหรือในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท้าความผิดดังกล่าวเหล่าน้ันด้วย ส้าหรับกระบวนการยุติธรรมนั้น 
รัฐบาลก็มสี่วนส้าคัญ ที่ต้องดูแลให้เดินหน้าได้ตามครรลองของกระบวนทีเ่ป็นสากล เช่ือถือได้ผู้ต้องหาที่มฐีานะดีสามารถ
ต่อสู้คดีได้ รัฐบาลก็ดูแลผู้ถูกกล่าวหาที่ยากจน รายได้น้อย ให้ได้รับโอกาส ในการต่อสู้คดีได้ด้วย อย่างเท่าเทียมกัน แล้วทุก
อย่างในกระบวนการยุติธรรม กจ็ะได้รบัการยอมรับ 5. ประเด็นด้านสิ่งแวดลอ้ม เราต้องค้านึงถึงความจ้าเป็นที่ต้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลอือยู่อย่างจ้ากัด โดยใช้สอยให้คุ้มคา่ด้วยการบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ และการหามา
ทดแทนเพื่อไม่ให้ขาดแคลน เช่น การหาแหลง่น้้า พื้นที่เก็บกักน้้าฝน ทั้งในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน การใช้
พลังงานทางเลอืก รวมทัง้การปลกูป่าทดแทน การให้คนอยูร่่วมกับป่า  สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ท้าป่าใน
เมือง ปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมืองใหม้ากขึ้น เหล่าน้ีเป็นต้น ที่ผา่นมา ทุกคนจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรฐัแต่เพียงผู้เดียว 
อาจจะถูกมองข้าม ปล่อยปละละเลยมาโดยตลอดก็เป็นนโยบายของรฐับาลนี้ ให้ทุกส่วนราชการไดส้่งเสริมสนับสนุนให้



ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากทีสุ่ดในเรือ่งของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไมทุ้กส่วนราชการ 
คงไม่ใช่เฉพาะกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หรือกรมป่าไม้แต่เพียงอย่างเดียว เราต้องมุง่เน้นการพฒันาที่
ค้านึงถึงเรือ่งความสมดุลกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมให้มากยิง่ข้ึน เราต้องกลบัมาทบทวนกันใหม่ว่าวันหน้าจะมีทรพัยากรใช้
อย่างพอเพียงได้อย่างไร มีเสถียรภาพ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา โดยสามารถลดผลกระทบอื่นๆ เช่น ภาวะโลกร้อน 
มลภาวะในชุมชน รวมทั้งปญัหาทางสุขภาพของประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ เราคงปฏิเสธการพฒันาไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นแบบ
ตะวันตกหรือตะวันออกก็ตาม แต่เราสามารถจะเลือกการพฒันาที่ยั่งยืนได้ ทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม แตจ่ะ
ท้าอย่างไรให้เกิดข้ึนได้ ตรงนี้ต้องร่วมกันก่อน แสวงหาทางออก สร้างความร่วมมือ ช่วยกันคิด ช่วยกันท้า ทุกอย่างย่อมจะ
ดีข้ึนเอง และวันน้ีก็มปีัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรหลายอย่าง ที่ต้องมาดูว่า ดีมานด์กับซัพพลายได้หรอืไม่ ไปปลูกใน
พื้นที่บุกรุกเพิ่มข้ึนหรือไม่ ผมไม่อยากจะไปโทษผูม้ีรายได้น้อย แต่ท่านต้องดูว่าถูกต้องหรอืไม่ในการที่จะขยบัขยายการ
ปลูกไปเรื่อยๆ บกุรุกป่าบ้าง อะไรบ้าง แล้วปลกูมาในปริมาณที่มากจนเกินความต้องการของโรงงานต่างๆ แล้วก็มารอ้งให้
รัฐบาลช่วยตลอดเวลา ซึง่ผิดกฎหมายต้ังแต่ต้น เสรจ็แล้วพอบังคับใช้กฎหมายก็กลายเป็นว่า ไปรงัแกคนจนอีก ท้าให้
เกี่ยวพันกันในหลายๆมิติ เราต้องดูแลกันทั้งด้านสิทธิมนุษยชน สังคม เศรษฐกจิ และกฎหมาย  ที่ส้าคัญทีสุ่ดคือเรื่อง
โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อแก้ปญัหาหรอืพัฒนาต่างๆ อย่างยั่งยืน หลายๆอย่างเป็นนโยบายดีๆ เป็นโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติในภาพรวม แต่เราเดินหน้าไปไม่ได้เต็มที่มากนัก  เป็นเหตุใหเ้ราต้องแตกเป็นโครงการเล็กๆ ทา้
ให้เกิดผลในวงแคบๆ แก้ปัญหาได้ไม่กว้าง ไม่ลึกซึ้ง ไม่ยั่งยืน ท้าได้เฉพาะในพื้นที่จ้ากัด ทีป่ระชาชนเข้าใจ และยินยอมให้
ด้าเนินการได้ ผมไม่ไดห้มายความจะไปบังคับท่าน แต่ท่านตอ้งมองว่าท่านมาเจอปญัหาที่ร้ายแรง ที่รุนแรง อาทเิช่น น้้า
ท่วม ฝนแล้งมาโดยตลอด แต่ท่านก็ให้เราท้าอะไรไม่ได้ ฉะนั้นก็แก้ไม่ได้ทั้งสิ้น ปัญหาเหล่าน้ีก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างบูรณา
การ ไม่เกิดความยั่งยืนอย่างแทจ้รงิ ส่วนรวมก็ไม่ได้รบัประโยชน์ ส่วนน้อยอาจจะได้ประโยชน์ แต่ส่วนรวมไม่ได้ประโยชน์ 
และส่วนน้อยก็ตอ้งเสียประโยชน์ไปด้วยในภายหลัง เพราะขัดกับผลประโยชนส์่วนบุคคล หรือองค์กรเท่านั้น อาทิ การ
สร้างเข่ือน  อ่างเกบ็น้้า แก้มลิง ระบบส่งน้้า หรือระบบชลประทาน เหล่าน้ีเป็นต้น บางครั้งอาจมกีารแสวงหาประโยชน์
จากนโยบายทางการเมือง หรือการตีความกฎหมาย ทีก่่อประโยชน์เพียงแต่คนส่วนน้อย ในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้อะไร
เกิดข้ึน  แต่กลับยังคงตอ้งรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  น้้าท่วม ฝนแล้ง  ปัจจบุันรัฐบาลให้ความส้าคัญในการผลักดัน
เรื่องสทิธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกจิ ที่เน้นใน 3 เรือ่ง คือ “การคุ้มครอง การเคารพ และเยียวยา” ทั้งนี ้ เพื่อจะให้
ประชาชนมีความสุข ขอให้ทกุฝ่ายทั้งภาคธุรกิจ เอกชน ข้าราชการให้ความสนใจ และน้าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ในเรื่องนี้
อย่างเป็นรปูธรรมด้วย 6. ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วันน้ีทุกคนทราบดี โลกมีหลายข้ัว หลายกลุ่ม หลาย
ฝ่าย ยังคงมีความขัดแย้ง และอาจขยายเป็นสงครามได้ตลอดเวลามีทัง้กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  ประเทศก้าลงั
พัฒนา  ประเทศยากจน ซึง่แต่ละประเทศ ต้องย่อมค้านึงถึงผลประโยชน์ของชาติตนเป็นที่ตัง้มากอ่นสิง่อื่นใด  แต่เราใน
ฐานะเป็นชาวโลก ต้องคิดด้วยว่า เราจะร่วมมือ  สนับสนุนซึง่กันและกันอย่างไร รูปแบบไหน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลงั และต้องเข้มแข็งไปด้วยกัน แลกเปลี่ยนซึง่กันและกัน ดว้ยความสัมพันธ์ ทั้งทวิภาคี  ไตรภาคี  พหุภาคี ที่อาจเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้กบัหลายๆประเทศ หลายๆมหาอา้นาจ เพื่อจะสง่เสรมิศักยภาพ  เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันระหว่างกัน โดยเราเองต้องพฒันาตนเองให้เร็ว ให้ทนัโลก ให้ก้าวมาอยู่ในบทบาทประเทศผู้ให้  โดยเราจะต้องลด
ความเหลือ่มล้้าภายในประเทศให้ได้ พร้อมกับสนบัสนุนความเช่ือมโยงต่างๆให้เกิดความร่วมมือในทกุมิติ ทั้ง
การเมือง  เศรษฐกจิ สงัคม  อีกทั้งต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพฒันาอย่างยัง่ยืน ซึ่งอยู่ใน
ความสนใจในเวทีโลก และองค์กรระหว่างประเทศทีเ่ราต้องสร้างให้เกิดความร่วมมือใหม่ๆ  ในอนาคต  เช่น “SEP for 



SGD 2030”  ซึ่งเป็นแนวทางของรัฐบาลนี้ ในการน้อมน้า “ศาสตร์พระราชา” หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ไป
แลกเปลี่ยน สนับสนุน ประยกุต์ ให้ไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายของ สหประชาชาติ ในอีก 15 ปีข้างหน้า เป็นต้น ส้าหรับระดับ
และรปูแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศน้ัน มผีลอย่างมากต่อการลงทุนในปัจจุบันและในอนาคต  เพราะเรายังไม่
สามารถพึง่พาตนเองได้อย่าง 100%และทุกประเทศต่างก็เป็นเสมือนเพื่อน ที่จะช่วยกัน จูงมือกันไปข้างหน้า พี่จูงน้อง 
เพื่อนจงูเพื่อน เราจะต้องรักษาความสมดุลกับประเทศเหล่าน้ันให้ได้  7. ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็น
ปัจจัยที่มีความส้าคัญล้าดับสงูสุด ทุกรัฐบาลต้องให้ความใส่ใจ สนใจ ตั้งแต่เดก็แรกเกิด อนุบาล ประถม  มัธยม อาชีวะ 
หรือตามอัธยาศัยอื่นๆด้วย โดยรัฐบาลนี้ พยายามจัดระบบให้มีความเช่ือมโยงกัน ตั้งแต่ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง 
ทั้งสถานศึกษา  ตลาดแรงงาน ภาคการผลิต เป็นต้น  และตอ้งเป็นการศึกษาที่ใช้งานไดจ้ริง ทัง้ในการด้ารงชีวิตส่วนตัว ใน
ครอบครัว ในสังคม ไปสู่การประกอบอาชีพการงาน มีการปลูกฝงัอุดมการณ์  ปลูกฝังจิตส้านึก  สร้างความตระหนกัใน
บทบาท ความรับผิดชอบ  ซึ่งมีทัง้หน้าที่ซึง่ต้องมาคู่กบัสิทธิ ทั้งนี้ เราต้องสร้างคนรุ่นใหม ่พร้อมกับการพฒันาการเรียนรู้
ทางเทคโนโลยทีี่ทันสมัย พร้อมกบัคนรุ่นเก่าไปด้วย  และจะท้าอย่างไร เราจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งในระบบ
ราชการ  ภาคธุรกิจ  เอกชน รวมทั้งในการประกอบการ SME และ Start-up ด้วย ทั้งนี้ เรายังขาดอีกหลายอย่าง ซึ่ง
รัฐบาลต้องอ้านวยความสะดวกให้กลไก “ประชารัฐ” ขับเคลื่อนไปด้วยกันเราแยกออกจากกันไม่ได้ เพราะรัฐบาลท้าเอง
ไม่ได้ทั้งหมดอย่างที่กราบเรียนไปแล้ว หากไมม่ีภาคเอกชน  ภาคประชาชน ก็จะไม่มีพลัง โดยเฉพาะกลุม่เกษตรกร  ผู้มี
รายได้น้อย หากไม่ได้รับการเหลียวแล ก็จะขาดองค์ความรู้ ขาดวิทยาการสมัยใหม่ ขาดเทคนิค  เทคโนโลยีที่จะช่วย
ยกระดับประสทิธิภาพในการท้างาน เป็นต้น  รัฐบาล โดยข้าราชการต้องท้าหน้าทีเ่ป็นตัวกลางเช่ือมโยง สร้างเครอืข่าย 
สร้างความเข้าใจ สร้างสิ่งเหล่าน้ีไว้ด้วย ตัวอย่าง ปัญหาที่เกดิจากความไม่เช่ือมโยงกัน ในประเด็น
การศึกษา เศรษฐกจิ สังคม กฎหมาย และนโยบายในการบริหารประเทศ คือการวิจัยและพัฒนา ซึง่ต้องมองว่าเราจะวิจัย
อะไร เราควรวิจัยในสิ่งที่เราขาดก่อนหรือไม่ ควรก้าหนดเป้าหมายในการผลิตคน แรงงาน การให้ทุน สนบัสนุน
โครงการวิจัยทีม่ีเป้าหมายชัดเจน การกลบัสู่ภูมลิ้าเนา อยู่กบัครอบครัว เพื่อสร้างความอบอุ่นในสังคมได้อีกด้วย เราจะต้อง
คิดว่าเราจะผลิตใคร ไปท้าอะไร เพือ่ใคร ที่ไหน อย่างไร จะวิจัย ไปเพื่ออะไร ที่เราจ้าเป็น มีความต้องการก่อน ทกุอย่างที่
เรามีศักยภาพในส่วนของต้นทางอยู่แล้ว ขยายออกไปกจ็ะเป็นประโยชน์มากกว่าจะวิจัยอะไรออกมาแล้วก็ใช้ประโยชน์
ไม่ได้  ประเด็นส้าคัญคือเราสามารถจะใช้งบประมาณจัดซื้อจากต่างประเทศลดลง  ใช้วัสดุที่เรามีอยูเ่ป็นจ้านวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่จากภาคการเกษตร  รวมทั้งประชาชนทุกระดับสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ มีราคาถูก น้าไปสูก่ารผลติ
เพื่อใช้เอง แล้วก็มีการสร้างมลูค่าเพิม่คิดค้นพัฒนาต่อไปได้ โดยผมไม่อยากให้ใช้ทุนการวิจัยทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็
ตาม เพียงเพื่อในการเพิ่มวิทยฐานะ แต่เพียงอย่างเดียว หัวข้อวิจัย การใช้งบวิจัย ทัง้ของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ตอ้ง
สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ ท้าอย่างไรงบประมาณการวิจัยมีอยูจ่้ากัด จัดความเร่งด่วนอย่างไร บรหิารจัดการ
อย่างไรใหม้ีประสทิธิภาพ ตั้งเป้าหมาย ตั้งระยะเวลาที่จะผลติออกมา เพราะแต่ละเรือ่งล้วนเป็นความต้องการทั้งสิ้น  ทั้งนี้ 
เราอาจต้องมีการรวมกลุ่มงานวิจัย เป็นเรื่องๆ เป็นคลสัเตอร ์อาทิ ด้านเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม พลังงานเหล่าน้ี
ซึ่งจะมาจาก 3 แหล่งด้วยกัน ของรัฐมาจากการวิจัยของรัฐ ของภาคเอกชนธุรกิจ และอันที่ 3 คือจากสถาบันอุดมศึกษาที่
มีอยู่มากมาย มผีลการวิจัยอยู่เป็นจ้านวนมาก ถ้าเรามาจัดเป็นคลัสเตอร์แล้ว จะเป็นการสนบัสนุนไปสู่ในเรื่องของการข้ึน
ทะเบียน การสนบัสนุนเงินทุน ไปสู่ในเรื่องของการก้าหนดมาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน สมอ. ผ่านมาตรฐาน อย. ก็น้าไปสู่การ
ผลิตได้ และก็ใช้ได้ บางทที้าไม่ครบก็ติดไปหมดทุกอัน วันน้ีรัฐบาลได้เรง่รัดอยู่แล้ว เราจะต้องมีกรอบนโยบายวิจัยที่ชัดเจน 
มีกลไกในการขับเคลื่อน มงีบประมาณรองรับ ตามความเร่งด่วน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มกีารข้ึนทะเบียนนวัตกรรม 



ผลักดันสู่ขบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์ หรือเอามาใช้ได้ในราชการก่อนเป็นต้น เราต้องคิดต้องท้าให้ได้แบบนี้ให้ครบวงจร 
เราท้าหลายอย่าง หลายโครงการวิจัยที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ที่ผ่านมานั้นอาจจะไมม่ีการขับเคลือ่น
เอามาใช้ได้อย่างแท้จริง กเ็ลยเหมือนกบัว่าเราไมเ่ก่งหรอืไม่ คนไทยไม่มีนักวิจัยหรือไม่ ความเป็นจริงไม่ใช่ เรามี เพียงแตม่ี
มากมายหลากหลาย ซึง่บางอย่างสามารถรวมเป็นกลุ่ม เป็นคลัสเตอร์ได้ เราจะได้พฒันาต่อยอดไปได้เร็วข้ึน แล้วไปเรง่รดั
ในเรื่องของขบวนการผลิต ผ่านการทดสอบ ท้าใหเ้กิดความปลอดภัยในทุกๆเรื่องก็จะเป็นผลประโยชน์ของชาติ ของ
ประชาชนต่อไป หากเราสนับสนุนให้ถูกทางถูกต้อง ท้าให้เปน็ความจริงข้ึนมาได้ ผลงานกจ็ะเกิดประโยชน์นักวิจัยก็จะมี
ก้าลังใจ มีผลตอบแทนที่ดีพอไมร่ั่วไหลไปท้างานต่างประเทศ ท้าให้เราเข้าใจว่าเราขาดแคลนนักวิจัย จรงิๆแล้วนักวิจัยของ
เราไปท้างานต่างประเทศมมีาก เห็นอยู่ในภาคธุรกิจเอกชน เพราะฉะนั้นเราต้องเอาทกุคนมารวมมันสมองกันให้ได้ คนไทย
ไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร บางเรื่องหากเรายังไมม่ีประสบการณ์จริงๆ ยังไมก่้าวหน้าแบบเขา เราก็ต้องเรียนรู้ เอาเทคโนโลยีของ
เขามาเพิ่มเทคโนโลยีในประเทศของเรา  ให้ต่อยอดออกไปให้ได้  เราอาจจะต้องยอมรบัความจริงบ้าง บางอย่างเราไม่ถนัด 
บางอย่างเราไมม่ีความช้านาญ เราก็อาจจะต้องเปิดโอกาสให้มีนักวิจัย ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ เข้ามาช่วยในระยะแรก โดย
ต้องมีการถ่ายทอดเทคนิค  เทคโนโลยี ในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ ให้เรา
สามารถพึง่พาตัวเองได้ในอนาคต  เราทุกคนต้องเปิดใจให้กว้าง เปิดรบัคนอื่นบ้าง  ที่ผ่านมาถ้าทุกอย่างเกง่แล้วดี คงไม่
หยุดอยู่กับที่ และเป็นประเทศที่มรีายได้ปานกลาง  ท้าไมเรายังไปไม่ถึงประเทศที่มรีายได้สูง ผมก็ไมอ่ยากให้คิดว่า  รัฐบาล
นี้เข้ามาเพื่อจะเอื้อประโยชน์ใหก้ับต่างชาติ ไม่ใช่เลย ไม่ต้องการใหเ้ข้ามาแย่งงาน  แย่งอาชีพของคนไทย  อะไรที่คนไทย
ท้าได้ ก็ต้องท้า  คงไม่ปล่อยให้เราเสียประโยชน์มากขนาดน้ัน ผมอยากให้ไว้ใจรัฐบาลนี้เราจะควบคุม ดูแล ท้าให้ข้อกงัวล
ใจต่างๆ เหล่าน้ี ได้ด้าเนินการได้  ให้อยู่ในสัดส่วนทีเ่หมาะสมเป็นผลประโยชน์ต่อคนไทยให้มากทีสุ่ด   ใครจะไป ใครจะมา 
ใครจะได้ประโยชน์ เราเองไม่ใช่หรือเป็นผู้ก้าหนดมาตรการต่างๆ การท้าทีโออาร์ การท้าสัญญาต่างๆเราเป็นคนเขียนเอง 
เพราะฉะนั้นเราย่อมไม่ท้าอะไรแบบไม่มียทุธศาสตร์ อย่างทีทุ่กคนเป็นห่วงกงัวล เราเดินหน้ามาทุกเรื่อง ก็เป็นไปด้วยการ
พบปะหารอื ศึกษาท้าความเข้าใจในทุกๆเรื่อง  เปรียบเทียบในประเทศต่าง ๆ บางทีอาจจะรู้ไม่ทั่วถึงกันเลยเกิดความไม่
ไว้วางใจมากขึ้น ขอให้ทุกคนสอบถามมาได ้  ผมพูดมาทัง้หมดนี้ อาจจะซ้้าๆ กับทุกครัง้ทีเ่คยพูดไป แต่ก็เพียงมุ่งหวังจะท้า
ความเข้าใจให้มากยิง่ข้ึน ให้เห็นความเช่ือมโยง จากปญัหาหนึ่ง ไปสู่ปญัหาอื่นๆ  เพราะฉะนั้น วิธีคิด  วิธีการท้า ถ้าหากว่า
เราต้องเปลี่ยนแปลง และแนวทางเดมิแก้ปญัหาไม่ได้ ก็ต้องหาหนทางใหม่  หากคิดเหมอืนเดิม มโีจทย์ มปีัญหา  แบ่ง
ปัญหาไปแก ้ ต่างคนต่างแก้กันไป แล้วไม่สมัพันธ์กัน ย่อมไม่เกิดสิ่งทีเ่ป็นรูปธรรม ทีเ่ป็นแมส (mass) ข้ึนมา ก็แก้ได้อย่าง
ไม่ยั่งยืน ไม่สมบูรณ์  รัฐบาลนี้ ได้น้าแนวทางการแกป้ัญหาแบบบรูณาการมาขับเคลื่อน ทั้งแผนเงิน แผนคน 
แผนงาน  เพื่อจะบริหารจัดการกบัปญัหาในทุกปม ทุกประเด็นในเวลาเดียวกัน ให้เกิดการประสานสอดคล้องกัน ซึง่อาจจะ
ยากเพราะอาจไมเ่คยปฏิบัตลิักษณะเช่นน้ีมาก่อนมากนกั  หากเราแก้ไขได้ด้วยการวางแผนร่วมกัน คุยกันให้ละเอียด ตั้งแต่
ต้นจนจบ อปุสรรคอยู่ตรงไหน ความเสี่ยงอยู่ตรงไหน ใครควรจะรบัแก้ไขตรงนั้นไป ก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึง่กันและกัน 
ไม่ใช่โต้แย้งกันทุกประเด็น  ความคิดทุกคนมีประโยชน์ทัง้สิน้  ข้อส้าคัญคือ เราต้องมองผลประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง กจ็ะมาสู่การแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา อย่างยั่งยืน   พี่น้องประชาชน ที่รักครบั ที่ผมเคยยกเอา “4 
ค้าถาม” กับ “50 ประเด็น” มากล่าวในรายการนั้น ไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจในการท้างานของรัฐบาลและ คสช. ในห้วง 3 ปีที่
ผ่านมา แต่ในทางกลับกัน ผมมั่นใจว่าเราท้าได้ทุกเรื่องในประเด็นต่างๆ ซึง่บางประเด็นส้าเร็จแล้ว บางอย่างก็ต้องเริม่ต้น
ท้าต่อ บางอย่างตอ้งอาศัยทัง้เวลาและความร่วมมือเป็นส้าคัญ ข้อกฎหมายต้องไปแก้ไขปัญหากัน ไปช่วยกันคิดว่าเราจะ
ร่วมมือกันได้อย่างไร ตามบทบาทหน้าที่และศักยภาพของแต่ละคน แต่ละฝ่าย อย่าคิดอะไรที่ให้เกิดความขัดแย้งกัน



จนเกินไป  บ้านเมืองเราจะไปข้างหน้าไม่ได้  ลูกหลานในวันข้างหน้าในอนาคตก็ไม่มีความสุข รฐับาลนี้ไม่อยากให้ใครไป
บิดเบอืนว่า รัฐบาลกลัวว่าจะไมม่ีผลงาน ไม่เคยกลัวเพราะผมรู้ดีว่าเราท้าอะไรไปแล้วบ้าง  หลายอย่างอาจจะไม่มผีลมาสู่
เป็นรายบุคคล  แต่มีผลในส่วนของการท้างานระยะยาวของผู้ร่วมรัฐบาล   อย่ามาพูดในเรื่องของสืบทอดอ้านาจ หรือ
ต้องการจะเลื่อนการเลือกตั้ง ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลย  ผมพรอ้มน้อมรับฟงัความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตลอดมา ส้าหรับ
กรณีรถไฟ ไทย-จีน” นั้น ขอให้ท้าความเข้าใจอีกที พูดกันหลายครั้ง  อย่าสบัสนกับข้อมลู  เป็นความร่วมมือระหว่างไทย–
จีน แบบ “รัฐบาล ต่อ รัฐบาล”   มีการร่วมมือกันมาหลายรฐับาลแล้ว  มีข้อตกลงร่วมกัน เพราะฉะนั้นรฐับาลนี้เอามาสาน
ต่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ เพื่อจะเป็นการลงทุนในอนาคต พอดีมกีารพัฒนาโครงการหลาย ๆ โครงการของหลายประเทศ
มหาอ้านาจด้วย จงึเช่ือมโยงกันได้พอดี  เราจ้าเป็นต้องเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และกระจายความเจรญิ
ไปสู่ภูมิภาค เช่ือมโยงกบัประชาคมโลกอื่นๆอีกด้วย เพราะฉะน้ันมีหลายประเด็น ที่ต้องพิจารณา     1.  การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานระบบราง และระบบควบคุมการเดินรถ อาณัติสัญญาณ  คือพูดถึงทั้งระบบทัง้เส้นต้องท้าทั้ง 3 อย่าง 
เพราะฉะนั้นฝ่ายไทยได้ตัดสินใจจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีกรอบการเจรจา วงเงินประมาณ 1.7 แสนล้าน
บาท  มีการต่อรองมาตลอด มีการเปรียบเทียบราคาซึ่งกันและกัน ทั้งต่างประเทศและในประเทศ ได้มีการต่อรองราคาอยู่
ประมาณนั้น   จะเป็นการจัดการประมลูในส่วนของการก่อสร้าง ใหบ้ริษัทไทยหรืออาจจะมีการร่วมทุนกับบริษัทสัญชาติ
ไทย  ดังนั้น ฝ่ายไทยจะรบัผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และในการบริหารจัดการอื่นๆ ในกรอบดังกล่าว ซึ่งเราต้อง
เปรียบเทียบมาตลอดในการเจรจาทัง้หมด 18 ครั้ง 2. การร่วมลงทุนของจีนในลกัษณะนี้ อาจจะเรียกได้ว่า จีนยังไม่เคย
ท้ากับประเทศใด นอกจากจะใช้ระบบสัมปทานแบง่ปันผลประโยชน์ ท้านองนั้น  อันน้ีเป็นการรับจ้างกอ่สร้าง เมือ่เรา
พิจารณาแล้วมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะฉะนั้นมาตรฐานของจีนน้ัน ก็ได้รับการยอมรบัเนื่องจากมีการน้าเทคโนโลยี
ของจีน ไปใช้ก่อสร้างในหลายประเทศแล้ว รวมทั้งหลายประเทศในอาเซียนด้วย  หลายหมื่นกิโลเมตร   “ฝ่ายไทย” มี
โอกาสพจิารณา ทัง้การให้สมัปทานและการลงทุน เราได้เลอืกที่จะลงทุนเอง ไม่ได้เป็นการก้าหนดจากฝากจีน
เลย  เนื่องจากหากเป็นระบบสัมปทาน ฝ่ายจีนจะเป็นผูร้ับผลประโยชน์ทั้งหมด เช่นทีท่้าอยู่ในหลายประเทศในปัจจบุัน ทั้ง
บนรางสองข้างทางทั้งหมด เพราะว่าไปชดเชยกับค่าก่อสร้าง วันน้ีเราจ้าเป็นต้องเอาตรงนั้นมาอีกส่วนหนึง่เพือ่พิจารณาให้
เกิดประโยชน์ทดแทนรายได้ที่จะลดลงในระยะแรก เราอาจจะได้รายได้ในการสัญจรไปมาขบวนรถอาจจะไม่เพียงพอ   ก็
เหมอืนกับทุกประเทศทีเ่ขาท้าอยู่  3. หากฝ่ายไทยเป็นเจ้าของ เรากจ็ะมีกิจการ เป็นผู้พฒันา 2 ข้างทางเอง เพือ่จะดูใน
การสร้างเมืองใหม ่เป็นพื้นทีป่ระกอบการทางธุรกิจน้อยใหญ่ ที่พักอาศัยของชุมชน  หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นเรือ่งของ
อนาคต  วันน้ีผมได้สั่งการไปยงักระทรวงคมนาคม  สนข. ไปคิดแผนเหล่าน้ีออกมาควบคู่ด้วยต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป    ที่ผ่าน
มาให้แนวทางไปแล้ว   ที่ส้าคัญจะเกิดผลตอบแทนเชิงธุรกิจสูงมาก ดีกว่าที่จะใหเ้ลือกระบบสมัปทาน  ประเทศชาติและ
ลูกหลานของเราในอนาคต จะสูญเสียโอกาสและไมม่ีทางเลอืกที่ดีกว่า ในอนาคต 4. การแกก้ฎหมาย เราจ้าเป็นต้องไปดู
ตรงนี ้ การใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ใหส้ามารถใช้ประโยชน์ได้ ในเชิงพาณิชย์ เพราะกฎหมายท้าไม่ได้  เรา
ต้องท้าให้ได้ในลกัษณะ PPP หรือแบบอื่น ด้วยตัวเราเอง  จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานั้น บรเิวณเส้นทางรถไฟ ท้าอะไรไม่ได้เลย 
ทางด่วน รถไฟฟ้า เป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมทัง้หมด ก็ไปท้าอย่างอื่นไม่ได้  วันน้ีต้องมาดูตรงนี ้       เราจะได้ไมเ่สีย
ประโยชน์ธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆไปอกีด้วย ขอร่วมมือด้วย ในอนาคตเรื่องกฎหมาย 5. เราจ้าเป็นต้องมีเส้นทางรถไฟความเร็ว
สูงหรือไม ่ อันน้ีจ้าเป็น เพราะอะไร เพราะว่าต้องมกีารเช่ือมต่อเขาด้วย ไม่ว่าจะเป็นไทย – ลาว จีน ปากีสถาน ยุโรป
ตะวันออก เขามีการเช่ือมโยงกันแล้วในขณะนี ้ เราจ้าเป็นต้องมีการเช่ือมโยงไปด้วยคู่ขนานไปกับทางรถยนต์ข้ามทวีป 
ข้ามประเทศต่างๆ เราก็ต้อง  ท้าไปด้วย ทางหลวงต่างๆเหลา่น้ัน เราก็เคยท้ามาแล้ว  วันน้ีเราเพียงแต่มาท้าทาง



รถไฟ  บางคนบอกว่า ท้าไมไม่มาท้าทางรถไฟไทยทางคู่อย่างเดียวทั้งหมด  ก็ต้องคู่ขนานกัน  ทางคู่ก็ต้องท้าไป ทุกอย่าง
ทั้งหมดปัญหาอยู่ท้าไดห้รือท้าไม่ได้ ติดคนบุกรุกหรือไม่ พื้นที่ป่าหรือไม่  ติดในเรื่องของการท้าประชาพจิารณ์
หรือไม ่ ทั้งหมดคือปัญหาของเรา   ถ้าเราปรบัได้บ้าง เราเข้าใจกันบ้างก็จะเกิดได้ ไม่เสียเวลา และเราจะได้ตามทันคนอืน่
เขาด้วย ในกรอบ One Belt , One Road   วันน้ี ลาว อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่เช่ือมไปยงัทางเดียวกบั
เรา  เราต้องเริ่มด้าเนินการตั้งแต่วันน้ี 6. เราจ้าเป็นต้องปรบั  จัดท้ากฎหมายหลายฉบับ โดยต้องพิจารณาตามความ
เหมาะสม  และค้านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่เฉพาะ ไทย–จีน  รวมทั้งอกี 64 ประเทศในกรอบ One Belt , 
One Road  ควบคู่ไปด้วย 7. การจัดการประมูล ในส่วนที ่“ฝ่ายไทย” ลงทุนเอง เราจะต้องด้าเนินการเองทั้งหมด การ
จัดการประมูล  การใช้บริษัทก่อสร้างไทย แรงงานไทยวัสดุในท้องถ่ินของไทยให้มากที่สุด ก็ใช้แต่วิศวกรจากจีนมาเป็น
ผู้ออกแบบ ควบคุมแล้วด้าเนินการกอ่สร้างภายใต้การท้างานของบริษัทก่อสร้างของเราซึง่ต้องมี ประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
ด้วย 8. การพจิารณาความคุ้มทุน ทุกคนก็ไม่มองเฉพาะผู้โดยสารทีจ่ะใช้บริการเท่านั้น ทุกประเทศที่ผมไปเยี่ยมเยียนมา
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น แรกๆ ขาดทุนทั้งหมด แต่วันน้ีมหาศาลเพราะเกิดผลประโยชนส์องข้างทางตามมาโดย
ทันที เพราะฉะน้ันเราจะวางแผนอย่างไร เราจะมองผลประโยชน์ตรงนี้อย่างไร  ถ้าเราคัดค้านทั้งหมด  ธุรกิจเหล่าน้ีจะเกดิ
ไม่ได้เลย ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเป็นห่วง เพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เกิดข้ึน  ผลประโยชน์เหล่าน้ี จะต้องกระจายลงไปยังแต่
ละพื้นทีท่ี่เส้นทางพาดผ่าน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างที่อยูอ่าศัย  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน
ในพื้นที่อีกด้วย 9. เรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการก่อสร้าง โดยวิศวกรของไทยอยูร่่วมในการวางแผน
ก่อสร้าง ควบคุมงาน และอื่นด้วย อันน้ีอยู่ในสัญญาที่จะตอ้งไปพูดคุย เจรจากันต่อไป ซึง่มีการพูดคุยมาต่อเนื่อง 10. ใน
ส่วนประสบการณ์ แม้เราไม่เคยท้ามาก่อน แต่ผมเช่ือมั่นในความมีศักยภาพของวิศวกรไทย  ว่าสามารถเปิดรับเทคนิคและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเส้นทางนี้ ได้มากเพราะเรามีความสามารถอยู่แล้ว เพียงแต่เรื่องอะไรใหม่ๆ เราอาจจะตอ้งดูใน
ระยะแรกไปก่อน ติดตามศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ  เพื่อให้การด้าเนินงานในเส้นทางอื่นๆ ซึ่งอาจจะต้องท้าเอง ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป ในเทคโนโลยีน้ันเป็นเรื่องส้าคัญ 11. เสน้ทางอื่นๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เส้นทางเหนือ–
ใต้ ตะวันออก–ตะวันตก  เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกครัง้ เราต้องเปิดโอกาสให้มกีารแข่งขันจากหลายๆ ประเทศ ที่มี
ศักยภาพ สนใจอยากมสี่วนร่วม ไม่ใช่ว่าท้าเส้นน้ีแล้วเสน้อื่นจะต้องเป็นแบบนี้ มหีลายวิธีการ เราต้องท้าให้เกิดข้ึนก่อน 1 
เส้นทางหรือไม่ แล้วเรามีการพฒันา มีการประมูล มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยี ก็จะสามารถทีจ่ะร่วมทุน หรือ TPPร่วมกัน ใน
โอกาสต่อไปกับทุกประเทศ  อย่าเอาอันน้ีไปพันกับอันอืน่ ไม่เช่นน้ันจะมีปัญหาในการท้างานต่อไปอีกด้วย   12. เทคนิค
ในการก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล อย่าไปห่วงกงัวลเลย เพราะเรามีคนรบัผิดชอบอยู่แล้ว  ที่เรายอมรับได้อยู่
แล้ว ระบบอาณัติสัญญาณนั้น เราต้องผูกพันไว้ให้ได้ว่า ต้องสามารถเช่ือมโยงกันได้กับโครงการต่อๆ ไปไม่ว่าจะมาจาก
ประเทศไหนก็ตาม  ต้องเช่ือมต่อกันให้ได้นะครบั  อย่ากังวลในเรื่องนั้นนะครบั เพื่อใหก้ารเดินรถมีความปลอดภัย ต่อเนือ่ง 
ราบรื่น และมปีระสิทธิภาพ   13. การก้าหนดราคา ก็ได้มีการผ่านการเจรจา ต่อรอง  เอารายละเอียดมาดูกัน  ราคาค่า
ก่อสร้าง ราคาวัสดุ อุปกรณ์ มาเทียบกันหมดแล้ว วันน้ีก็ตกลงข้อสรปุกันได้ประมาณ 1 แสน 7 หมื่นล้านบาทกล็ดจาก
ฝ่ายจีนทีเ่สนอมา จ้านวนมากพอสมควร เราได้ศึกษามาอย่างรอบคอบมีข้อมูลการเปรียบเทียบการกอ่สร้าง ในลักษณะ
เดียวกันในประเทศอื่นด้วยในกรอบวงเงินงบประมาณ เพราะฉะน้ันในการด้าเนินการทกุเรื่อง เราจะต้องยึดผลประโยชน์
ของชาติมาก่อนเสมอ ค้านึงถึงหนี้สาธารณะต่างๆในอนาคตด้วยที่จะต้อง อยู่ในกรอบการเงินการคลงัของเรา 14. การท้า
พันธะสัญญา ความร่วมมือในลกัษณะ “G2G” นั้น “ฝ่ายไทย” ด้าเนินการโดยหน่วยงานราชการ กระทรวงคมนาคม การ
รถไฟไทย“ฝ่ายจีน” เป็นไปตามหลกัการท้าธุรกจิของจนี คือ ให้หน่วยงานของรัฐรบัผิดชอบ ได้แก่ สภาเศรษฐกิจ ในการ



รับรองบริษัทที่จะมาท้าการก่อสร้างกับไทย เท่านั้น ไม่ใช่ว่าบริษัทอะไรก็ได้ ไม่ใช่เขาต้องรบัผิดชอบ รับรองด้วย 15. ผม
อยากจะขอร้องให้ทุกภาคส่วน ได้มองในภาพกว้าง ไม่ว่าจะประชาชน ประชาสังคม นักวิชาการ วิศวกรต่างๆ ช่วยกัน 
กรุณานึกถึงผลประโยชน์ในอนาคตด้วย ความห่วงใยของท่าน ผมเคารพในความคิดเห็นของท่านเสมอ เราจะตอ้งสรรหา
รูปแบบต่างๆ ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ การถ่ายทอดเทคโนโลย ีตลอดจนใหเ้กิดการลงทุนหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกจิของประเทศ จากการสร้างงาน สร้างรายได้ มีการพัฒนาฝมีือแรงงาน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพฒันา
การศึกษาของเรา ใหส้อดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการ อย่างเช่นวันน้ีเราต้องการมาก 16. ผมได้ให้ความส้าคัญในเรือ่งของ
การป้องกันการทจุริตทุกอย่างจะต้องโปร่งใสนะครบั ทั้งในสว่นราชการ ข้าราชการ บริษัทก่อสร้าง นักธุรกิจไทยตอ้ง
ท้างานอย่างโปรง่ใส มปีระสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 17. เรื่องรถไฟความเร็วสงู เป็นเพียงหนึ่งในความร่วมมือระหว่างไทย–
จีน ที่มีความสมัพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน มีตั้งหลายโครงการตั้งหลายอย่างที่ร่วมมือกันมาตัง้แต่อดีตถึงปจัจบุัน  กับ
หลายๆ ประเทศกเ็ช่นกัน เพราะฉะน้ันความสัมพันธ์ที่ดีต่อกนั การลงทุนร่วมกัน หรือการหาวิธีการแสวงหาความร่วมมอื 
มันจะช่วยพัฒนาความเช่ือมโยงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกจิให้ยั่งยืนในระยะยาว และสนับสนุนความร่วมมอืรปูแบบ
ต่างๆ ที่จะเพิ่มพูนย่ิงข้ึน ในอนาคต ขอให้ทุกคนช่วยกันในการบูรณาการในทุกระดบั ทั้งรฐับาล คสช. กระทรวง
คมนาคม  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอีกมากมาย ที่มสี่วนร่วมในการเจรจา จนมีความก้าวหน้า  ซึ่งรัฐบาลและ คสช. 
จ้าเป็นต้องใช้กฎหมายพเิศษ (ม.44) เพื่อใหส้ามารถเริ่มด้าเนินการได้ จากผลการเจรจา ทั้งเกือบ 20 ครั้ง ทั้งหมดมีความ
คืบหน้ามาตามล้าดับ แต่ติดอยู่ 3-4 อันตรงนี้ ก็ไปแก้ไขตรงนี้ ย้อนกลับไปดูว่าการเจรจาครั้งสุดท้ายที่เรายอมรับได้คือ
อะไร แล้วท้าให้ได้ตามนั้น ถ้าช้าเกินไปเราจะเสียโอกาส การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเพื่อเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบา้น 
เรากจ็ะสูญเสียไป ขอใหทุ้กคนพยายามศึกษาท้าความเข้าใจเห็นถึงเหตผุลและความจ้าเป็น รฐับาลก็ยืนยันทุกอย่าง มี
สัญญาข้อตกลงคุณธรรมเพื่อให้เกิดความโปรง่ใส  มีการตรวจสอบได้ ใครทุจริต ก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายโดยทันที 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนก็ตาม   พี่น้องประชาชนที่รัก ครบั สิ่งที่ผมเป็นกังวลคือ เราจะท้าสิ่ง
ใหม่ใหเ้กิดข้ึนได้อย่างไร เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์กบัประเทศชาติ และประชาชน ได้ในอนาคต  ต้องแก้ไขของเดิมได้ด้วย  เรื่อง
ส้าคัญในขณะนี้คือ    1. กรณีการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ในกจิการพลังงาน เราต้องไปดูว่า จะแก้ปญัหาอย่างไรเกิดข้ึนมาต้ังแต่
เมื่อไร ในประเด็นเหล่าน้ี (1) กิจการที่ว่ามีปญัหา ด้าเนินการมาก่อนแล้วทั้งสิ้นก่อนที่รัฐบาลนีจ้ะเข้ามา และ (2) ส้าหรบั
การจะใช้ประโยชน ์“เพิ่มเติม” จากที่ระบุไว้เดิม ตามกฎหมาย ส.ป.ก. ที่ใช้เพื่อการเกษตร ต้องไปดูกันอกีครั้ง   ส่วนเรื่อง
ของการแก้ไขกฎกระทรวงก็ให้คณะกรรมการ  ส.ป.ก. ไปพิจารณามา  แต่วันน้ีเราต้องแก้ของเดิมทีม่ีปญัหามาให้ได้ก่อน 
ถ้าจะท้าใหม่ต้องไปดูกฎหมาย กฎกระทรวง อกีมากมาย ไปท้าตามขั้นตอนให้ครบ ทุกอย่างตอ้งเข้ากรอบนโยบาย
ยุทธศาสตร ์ หากไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ก็ต้องกลบัมาใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมคือ การจัดสรรที่ดินเพื่อทา้
กินและอยู่อาศัย ส้าหรบัเกษตรกร เราต้องหาทางแก้ปญัหาและป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดข้ึน ทัง้ในปัจจุบันและใน
อนาคตให้ได ้ เพราะมีผลความเช่ือมโยงกบัผลประโยชน์ของชาติ ของประชาชน ตามกฎหมายที่บางพื้นที่ไดร้ับไป ถ้าเรา
หยุดชะงักกม็ีปญัหา ประชาชนเดือดร้อน  เราก็เอาสิ่งนีก้ลบัมาท้าให้ถูกต้อง  แล้วอันใหม่ก็ไปท้าตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ก็
ไม่เกิดผลกระทบในอนาคตอีก แต่ยืนยันว่าที่ดิน ส.ป.ก.ยังมุง่เน้นไปสู่ประชาชน  ต้องใหเ้กิดผลประโยชน์มากทีสุ่ดแก่
ประชาชน ชุมชน  ในส่วนของประเทศชาติก็ไปว่ากันมา  ถ้ามีความเป็นไปได้ตามยุทธศาสตร ์ ประชาชนมีความพึงพอใจก็
ว่ากันอีกที ทั้งหมดนั้นเกิดมานานแล้ว เราปล่อยไปไม่ได้ ต้องสะสาง แต่แน่นอน ความเข้าใจไม่เท่าเทียมกัน ต่างก็มปีัญหา 
ก็ต้องช่วยกัน ต้องใช้สติปญัญา ใช้ความจริงใจ ช่วยกันท้าต่อไป อะไรที่ลงทุนแล้ว อะไรที่จะต้องไปดเูรือ่งสัมปทาน มีการ
เปิดประมลู การสร้างโรงไฟฟ้า การสร้างระบบสาธารณูปโภคทุกวัน มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกันมากนกั ที่ผ่าน



มาไม่ค่อยทราบ  วันน้ีรัฐบาลยงัไม่ทราบทกุเรื่อง เลยเกิดปัญหาทุกเรื่องเหมือนกัน  แต่ไม่เป็นไร  เราต้องมองปัญหา
รวม    และแก้ปญัหาเฉพาะหน้าของตน  ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา และยึดแนวทาง “ศาสตร์
พระราชา”  ใช้ทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย 2. เรื่องผงัเมอืงเช่นเดียวกัน  ต้องชมเชยกระทรวงมหาดไทยที่
พยายามท้าผงัเมืองจนครบทั้ง 76 จังหวัด กรุงเทพมหานครด้วย  ซึ่งค้างมาเป็นเวลานานวันน้ีท้าครบหมดแล้วแต่ขณะที่
ท้ามาต้องใช้เวลาที่ผ่านมาท้าไม่เสรจ็  พอท้าไม่เสร็จคนกม็ีการขยับขยาย เคลื่อนย้าย มีคนมากขึ้น ย้ายบ้านย้ายช่องไป
อยู ่  เพราะฉะนั้นผังเมืองทีเ่พิ่งจะออกมาได้ ไม่ทันสมัยอีกแล้วหลายๆคนก็ไม่ท้าตามกฎหมาย ไม่เป็นไปตามผังเมือง  เสร็จ
แล้วพอมีปญัหาเรื่องน้้าท่วม ฝนแล้ง ก็แก้ไม่ได้อีกเหมือนเดิม ผมก็อยากขอร้องผูม้ีรายได้น้อย หรือใครต่างๆก็ตาม ที่ชอบ
ฝ่าฝืนกฎหมาย อันน้ีท่านจะได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ท่านมีรายได้มากข้ึน ท่านก็พอใจ แต่อย่าลืมว่า คนที่เขาไม่มรีายได้ 
เช่นเดียวกับท่าน เขาได้รบัผลกระทบจากการที่เราได้ไปละเมิดผังเมือง ไปสร้างบ้านคร่อมทางน้้า  หรือไปขวางทางระบาย
น้้า ต้องเห็นใจคนเหล่าน้ันบ้าง เป็นคนส่วนใหญ่ด้วย ถ้าเราไปด้าเนินการใช้กฎหมายเตม็ๆทกุเรื่อง ก็กลายเป็นเจ้าหน้าทีไ่ป
รังแกท่านอีก   เพราะฉะนั้นปัญหาทุกปัญหามีส่วนร่วมทั้งหมด ส่วนหนึ่งได้เป็นส่วนน้อย  ส่วนใหญ่เสียหายก็ไม่ได้ขอใหทุ้ก
คนได้นึกถึงกันบ้าง   ผู้ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม  ผู้ทีม่ีรายได้น้อย  ต้องได้รับผลกระทบจากการบงัคับใช้กฎหมายซึ่ง
จะต้องบังคับกันมานานแล้ว  อันน้ีต้องขอความร่วมมือด้วย ช่วยกันคิด ช่วยกันท้า ถ้าแก้ไม่ได้ ก็อยู่กันอย่างเดิมทั้งหมด ทั้ง 
2 ประเด็นนี ้ ผมฝากให้ประชาชนได้ช่วยกันคิด  เราจะท้าอะไรได้บ้าง ในฐานะทีเ่ป็นเจ้าของประเทศอย่างที่ทกุคนพูด
เสมอว่าแผ่นดินน้ีเป็นของประชาชน  ประชาชนทุกคนต้องเป็นผู้ที่แก้ปัญหาให้ได้ด้วยตัวเอง แล้วมีภาครัฐมา
ช่วย  สนับสนุน อ้านวยการ จัดระเบียบให้ได้ วันน้ี ก็มี“จิตอาสา” เป็นจ้านวนมาก “ประชารฐั” ก็ก่อร่างสร้างตัวใน
หลากหลายกิจกรรม แต่ปัญหาใหญ่ๆ เชิงโครงสร้าง ยงัคงตอ้งการความร่วมมืออกีมาก  ในส่วนที่ท้าได้ รัฐบาลกท็้าไปแล้ว 
ยังไม่ได้ท้า  ก้าลังท้า  โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้้า  สาธารณูปโภคพื้นฐาน การจัดระเบียบ  สังคม  ซึ่งทุกอย่าง
จะต้องไมม่องแตเ่พียงประเด็นของตัวเองอย่างเดียวต้องเอาประเด็นทุกประเด็นของตนไปดู  ประเด็นของคนอื่นด้วย  แล้ว
เอามาดูว่าจะท้าอย่างไรจะลดความขัดแย้งลงได้บ้าง เรือ่งนีถ้้าเราไม่ท้าวันน้ี รัฐบาลหน้าก็ท้าไม่ได้อีกเช่นเดิม  เพราะว่า
จะต้องไปบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวก็เสียหายเสียภาพลักษณ์ประเทศ   ในโอกาสวันอิด้ิลฟิตรี ประจ้าปี
ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ผมขอส่งความระลึกถงึและความปรารถนาดี มายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทัง้หลาย ผมขอพรอัน
ประเสริฐจากเอกองค์พระผู้อภิบาล  ได้โปรดประทานพร แก่พี่น้องชาวไทยทุกท่าน จงประสบแต่ความรม่เย็นเป็นสุข มี
ความจ้าเรญิ  รุ่งเรือง และมสีุขภาพพลานามัย ทีส่มบูรณ์แข็งแรงโดยทั่วกัน  สุดท้ายนี ้ผมขอประชาสัมพันธ์กบัพี่น้อง
ประชาชนว่ารัฐบาลได้ก้าหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันงดด่ืมสรุาแหง่ชาติ” ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคมที่
จะถึงนี ้ วันเข้าพรรษา เป็นวันส้าคัญที่ชาวพุทธจะได้ก้าหนดจิตแน่วแน่ในการบ้าเพ็ญความดีให้มากยิ่งข้ึนเป็นเวลา 3 
เดือน ซึ่งการงดด่ืมสรุาจะถือเป็นมหากุศลด้วย เพราะหากผดิศีลข้อ 5 แล้ว ย่อมมีโอกาสละเมิดศีลข้ออื่นได้โดยง่ายในป ี
2560 นี้ ผมได้ให้ค้าขวัญเนื่องในวันงดด่ืมสรุาว่า“ห่างไกลสรุา ประชาเป็นสุข ปลอดภัยพาชาติไทยเจริญ” เนื่องจากสุรา
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งผู้ดื่มเอง ครอบครัว บุคคลรอบข้างชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยมาจากการที่ดื่มสุรา 
ก่อให้เกิดโรคภัยมากมายสง่ผลถึงการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ สังคม และเศรษฐกจิไทย ดังนั้น ผมขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่ 
น้อง ชาวไทยทุกท่าน ลด ละ เลิกสุรา และช่วยกันปกป้องเยาวชนของเราใหห้่างไกลเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ โดยกระทรวง
สาธารณสุข มีการรณรงค์และจัดกจิกรรมสนับสนุนการปฏิญาณตนงดด่ืมสรุา ในช่วงเข้าพรรษาและงดให้ครบพรรษา เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ในปีนี้เป็นปทีี่ส้าคัญยิง่นี้ด้วย  ขอบคุณครับ  ขอให้ทกุ



คนมีความสุข ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์ สวัสดีครบั                                      ----------------------------- กลุ่ม
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่  ส้านักโฆษก 


